

**PHỤ LỤC 01**

“Kèm theo báo cáo số /BC-HĐND ngày /12/2023”

Nhóm ý kiến đã được trả lời, tiếp thu, làm rõ hoặc giải quyết xong là 94 ý kiến, trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các cơ quan cấp trên: 7 ý kiến; thẩm quyền thành phố: 83 ý kiến; thẩm quyền phường, xã: 4 ý kiến.

TT	Nội dung ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố	Cử tri	Đơn vị được giao	Tóm tắt nội dung trả lời của UBND thành phố tại Báo cáo số 526 ngày 12/7/2023	Kết quả giải quyết đến nay
<b>Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các cơ quan đơn vị không thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố</b>					
1	Tại phố Trần Cảnh và phố Hoàng Diệu phường Cẩm Thượng, hệ thống dây điện sinh hoạt bị võng, thấp, gây mất an toàn cho nhân dân. Đề nghị kiểm tra và xử lý	phường Cẩm Thượng	Điện lực thành phố	- Hiện tại đang triển khai kế hoạch hạ ngầm, bó gông và thanh thải cáp treo các tuyến đường năm 2023 và tiếp tục khảo sát các tuyến chưa thực hiện; đồng thời đã có thông báo yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông sớm hoàn thành việc thanh thải các dây cáp treo không sử dụng trên các tuyến, trong đó bao gồm các tuyến đường như phản ánh trong quý III năm 2023.	Đã thực hiện theo ý kiến cử tri
2	Từ đầu năm 2022, Điện lực thành phố đã cùng khu dân cư và UBND phường kiểm tra làm việc nhiều lần, khu đã lập dự toán sửa chữa gửi về các cấp, nhưng đến nay đã 06 tháng trôi qua Điện lực thành phố vẫn chưa khắc phục cho khu. Đồng thời đề nghị thay thế một số cột điện cũ nằm trên đoạn đường từ nhà văn hóa khu Vũ Xá đến chợ Mét để đảm bảo an toàn lưới điện và trả lại những cột cũ trên do nhân dân tự bỏ kinh phí lắp đặt từ trước đây	phường Ái Quốc	Điện lực thành phố	.... tuy nhiên hiện nay mực nước trong ao lớn chưa thể xây dựng hoàn trả đoạn tường kè ngay được; các bên đã thống nhất sau khi các hộ thuê thầu gạn ao để thu hoạch cá thì khu dân cư sẽ thông báo để đơn vị thi công xây hoàn trả tường kè bờ ao (khoảng 30 ngày sau, có biên bản làm việc). - Đối với nội dung thay thế một số cột điện cũ:...Khi được Công ty duyệt danh mục sẽ thực hiện thi công xong trước ngày 30/6/2024.	Nội dung 1 đã thực hiện việc xây dựng hoàn trả tường kè Nội dung 2, nhất trí trả lời đưa vào danh mục thi công năm 2024.
3	Tại Khu 5 phường Hải Tân, biến thế chia tải điện của những hộ dân phố Bá Liễu đã 2 lần bị mất điện trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đề nghị điện lực cho sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo việc cung cấp điện cho những hộ dân trên	phường Hải Tân	Điện lực thành phố	Sau khi xảy ra sự cố TBA Bá Liễu gây mất điện trên, Điện lực thành phố đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật tư xử lý nhanh chóng cấp lại điện cho nhân dân. Điện lực sẽ tăng cường kiểm tra đường dây và các trạm nằm trên địa bàn phường Hải Tân để có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trong quý III năm 2023.	Đã trả lời và sửa chữa theo ý kiến cử tri
4	Đề nghị thành phố xem xét sớm di chuyển hoặc hạ ngầm đường điện cao thế 35kVA ở phía sau nhà dân, hiện gây mất an toàn cho nhân dân sinh sống	phường Hải Tân	Điện lực thành phố	...Hiện đường dây này đã được lập phương án sửa chữa di chuyển theo dự án: Cải tạo nhánh Gia Xuyên, CCN Gia lộc 378 E8.1 và chuyển lộ 375 E8.13 sang vận hành cấp điện áp 22 kV. Dự kiến quý IV năm 2023 sẽ triển khai thi công.	Đã trả lời và thực hiện xong theo ý kiến cử tri

5	Đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp hệ thống Trạm Biến áp tại khu vực gần trường THCS Lý Tự Trọng thường xuyên bị nhảy áp, quá tải mất điện liên tục	phường Phạm Ngũ Lão	Điện lực thành phố	...Điện lực thành phố Hải Dương vẫn thường xuyên theo dõi tình trạng mang tải của các TBA cấp điện cho sinh hoạt để có phương án sửa chữa, luân chuyển máy biến áp cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
6	Về điện lưới phục vụ sinh hoạt trong nhân dân: Đề nghị Công ty Điện lực đầu tư kinh phí cải tạo, thay thế những cột điện đã xuống cấp từ lâu để đảm bảo an toàn cho người dân trong đi lại tham gia giao thông cũng như an toàn trong sử dụng điện	đại biểu HĐND thành phố	Điện lực thành phố	...Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, Điện lực thành phố Hải Dương sẽ bố trí cán bộ công nhân viên theo tuyến quản lý chủ động liên hệ với các phường, xã để kiểm tra, thống kê khối lượng, đề xuất và báo cáo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đưa vào kế hoạch và bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo trong năm 2024 và các năm tiếp theo.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
7	Đề nghị Điện lực thành phố từ tháng 7/2023 khi thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt phải có lộ trình từng bước, nên thực hiện đồng thời cả hình thức thu tiền mặt cho các đối tượng là người cao tuổi không có tài khoản ngân hàng và việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế	phường Ái Quốc	Điện lực thành phố	...Đồng thời Điện lực cũng liên kết với các đối tác thu hộ mở quầy thu tại các cửa hàng tiện ích của Viettel, các siêu thị thế giới di động. Do vậy, các khách hàng chưa có tài khoản, không sử dụng thành thạo điện thoại, người cao tuổi có thể đến các phòng giao dịch của Điện lực, các cửa hàng tiện ích để thanh toán tiền điện khi có thông báo thanh toán của Điện lực.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
<b>Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố</b>					
<b>Ý kiến được giải quyết xong</b>					
1	Đề nghị thành phố chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị thực hiện thu gom rác toàn tuyến đối với khu dân cư số 5 phường Ngọc Châu do hiện nay các hộ dân ở khu vực cuối đường Trần Hưng Đạo chưa được thực hiện thu gom rác	phường Ngọc Châu	Phòng QLĐT	...Đối với khu vực phía cuối đường Trần Hưng Đạo thuộc khu 5 phường Ngọc Châu hiện vẫn đang được Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương thực hiện thu gom rác vào các buổi tối.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
2	Đề nghị thành phố có ý kiến với Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương vận hành các xe ô tô quét rác tự động vào ban đêm vì hiện nay xe hoạt động vào ban ngày hiệu quả hạn chế, vừa gây bụi ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân vừa gây mất an toàn, cản trở giao thông	phường Bình Hàn	Phòng QLĐT	Để đảm bảo hiệu quả, Xí nghiệp giao thông vận tải thành phố đã bố trí các xe thực hiện quét rác vào các khung giờ trong ngày (cả ban ngày và ban đêm). Ban QLDA đầu tư XDCB giám sát việc thực hiện trên của Xí nghiệp giao thông đảm bảo đúng quy trình, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.	Đã kiểm tra, đánh giá và hiện nay đã thực hiện đúng theo quy định
3	Hệ thống thoát nước khu vực đường sắt qua ngõ 426 Điện Biên Phủ thuộc khu 1 phường Cẩm Thượng đã xuống cấp, đề nghị thành phố chỉ đạo cho khơi thông trước và trong mùa mưa bão	phường Cẩm Thượng	Phòng QLĐT	Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã giao UBND phường Cẩm Thượng thực hiện việc phá dỡ lớp bê tông trên (hoàn thành xong trước 30/7/2023) để các đơn vị quản lý thực hiện nạo vét bùn trong lòng rãnh, đảm bảo ngập úng trong mùa mưa bão.	UBND phường Cẩm Thượng đã phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố

4	Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt ở đầu ngõ 82 Triệu Quang Phục, phường Cẩm Thượng nắp hố ga đã bị gãy và trải nhựa mặt đường chưa được phẳng, đề nghị khắc phục tình trạng trên. Khi thi công xong phải nạo vét trả lại hệ thống tiêu thoát nước cho các ngõ xóm	phường Cẩm Thượng	Phòng QLĐT	Do vị trí hố ga đầu ngõ 82 phố Triệu Quang Phục nằm trong dự án đang thi công nên sau khi thi công tại vị trí đó mới lắp tạm hố đào để đảm bảo an toàn giao thông trước khi thực hiện hoàn trả lại mặt đường. Sau khi thi công hoàn thành, thành phố sẽ triển khai thực hiện nạo vét thanh thải theo kế hoạch.	Đã thực hiện theo ý kiến cử tri
5	Đề nghị thành phố xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giữa đường Phương Độ và đường Ngô Quyền, đặc biệt là điểm nối từ Công ty Dược ra đường Phương Độ, hướng đi về đường Quốc lộ 5 phải có gờ giảm tốc tại các đầu đường	phường Cẩm Thượng	Phòng QLĐT	... do đó, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chưa cần thiết. Đối với hệ thống biển báo ở khu vực này đã được lắp đặt đầy đủ; tuy nhiên, vạch sơn gờ giảm tốc đã bị mờ, UBND thành phố đã yêu cầu Xí nghiệp giao thông vận tải đưa vào kế hoạch và thực hiện ngay trong tháng 7/2023.	Đã tiếp thu, trả lời và thực hiện xong theo ý kiến cử tri
6	Công ty CP Quản lý công trình đô thị thực hiện cắt tỉa cành cây ở số nhà 93, 95, 97 phố Tam Giang để đảm bảo cho mùa mưa bão là rất cần thiết, song có một số vị trí cây rất cao lại không cắt tỉa phần trên mà chỉ cắt tán ở bên dưới, cây không có bóng râm khi trời nắng nóng. Đề nghị thành phố có ý kiến với công ty khảo sát cụ thể để có kế hoạch cắt tỉa vẫn đảm bảo an toàn mùa mưa bão và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân	phường Trần Hưng Đạo	Phòng QLĐT	Tuyến phố Tam Giang hiện trồng cây bàng Đài Loan có chiều cao trung bình 10-12m, tán rộng 7-8m. Do vỉa hè nhỏ hơn 3m, cây tán thấp ảnh hưởng đến giao thông, cành tán dài ảnh hưởng đến nhà dân khi có gió to. Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương đang thực hiện cắt tỉa duy trì chiều cao 7-8m, đường kính tán 5-6m để đảm bảo an toàn mùa mưa bão và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.	Đã tiếp thu, trả lời và thực hiện theo ý kiến cử tri
7	Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý hệ thống tiêu thoát nước khu phía Bắc đường Trường Chinh vì tình trạng ngập úng trong khu dân cư cũ thường xuyên xảy ra sau mỗi trận mưa to	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	...Để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu dân cư, UBND thành phố đã giao UBND phường Tân Bình cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, khảo sát lập phương án cải tạo hệ thống thoát nước các ngõ trên để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.	UBND phường đã hoàn thành công trình cải tạo hệ thống thoát nước và giao thông khu vực Tân Kim.
8	Phường Tân Hưng đã sáp nhập về thành phố từ năm 2008 đến nay các khu dân cư đã có đường phố, số nhà, hệ thống điện chiếu sáng của các tuyến phố chính trên địa bàn phường. Đề nghị thành phố sớm tiếp nhận để quản lý, vận hành	phường Tân Hưng	Phòng QLĐT	...Đối với các tuyến đường của phường Tân Hưng chưa bàn giao tiếp nhận, UBND thành phố giao phòng QLĐT thành phố phối hợp UBND phường Tân Hưng rà soát, kiểm tra và thực hiện việc tiếp nhận để quản lý vận hành, dự kiến trong tháng 10/2023.	Đã trả lời và tiếp nhận theo ý kiến cử tri
9	Việc xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước ở khu 4 phường Hải Tân đã có kế hoạch từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, đề nghị thành phố có ý kiến tới các cấp lãnh đạo sớm thực hiện cho nhân dân	phường Hải Tân	Phòng QLĐT	....Để đảm bảo đủ công suất phục vụ tiêu thoát úng, UBND thành phố đã có Công văn số 1310/UBND-QLĐT ngày 02/6/2023 để thực hiện lắp đặt mới 01 máy bơm tại trạm bơm trên (công suất 1400m <sup>3</sup> /h). Thời gian dự kiến hoàn thành trước 20/7/2023.	Đã tiếp thu và thực hiện xong theo ý kiến cử tri

10	Tại Khu 5 phường Hải Tân có 01 trạm bơm tiêu thoát nước thải sinh hoạt, chống úng cho nhân dân, khi vận hành 02 máy bơm đều xảy ra tình trạng bị ngắt tải, không hoạt động được. Đề nghị thành phố quan tâm có ý kiến với đơn vị liên quan đặt tải đủ công suất để đảm bảo việc vận hành trạm bơm này được thông suốt	phường Hải Tân	Phòng QLĐT	UBND thành phố đã có Công văn số 1310/UBND-QLĐT ngày 02/6/2023 về việc giao nhiệm vụ lắp đặt mới máy bơm tại một số trạm bơm trên địa bàn thành phố Hải Dương; trong đó, UBND thành phố thực hiện lắp đặt mới 01 máy bơm tại trạm bơm Khu 5 phường Hải Tân để đảm bảo công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước 20/7/2023.	Đã trả lời và thực hiện xong theo ý kiến cử tri
11	Đề nghị thành phố bố trí thùng rác để đảm bảo vệ sinh môi trường, cho lắp biển cảnh báo nguy hiểm và nội quy khi vào công viên tại khu 11 phường Hải Tân	phường Hải Tân	Phòng QLĐT	...Trong tháng 6/2023, UBND thành phố đã chỉ đạo khảo sát và thực hiện lắp đặt xong các thùng rác tại một số vị trí trong khu 11 khu vực công viên đối diện Khu trung tâm văn hóa Xứ Đông.	Đã trả lời và thực hiện theo ý kiến cử tri
12	Đoạn đường từ nhà số 02 đến số 60 phố Chi Lăng và ngõ Quyết Thắng đến Chi Lăng thường bị ngập úng khi mưa to, đề nghị thành phố quan tâm cải tạo, sửa chữa	phường Nguyễn Trãi	Phòng QLĐT	...để tránh hiện tượng ngập úng, công ty đã bố trí công nhân thực hiện trực mưa tại vị trí trên và có kế hoạch nạo vét, khơi thông bùn cống, hồ ga hàng năm.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
13	Đề nghị thành phố quan tâm nạo vét hệ thống tiêu thoát nước kênh Hào Thành cạnh Nhà văn hóa khu 10 phường Bình Hàn chảy thông ra đường Đinh Văn Tả vì nhiều năm nay không được nạo vét	phường Bình Hàn	Phòng QLĐT	Tiếp nhận ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện nạo vét hệ thống mương tiêu thoát nước kênh Hào Thành cạnh Nhà văn hóa Khu 10 phường Bình Hàn, hiện đã hoàn thành.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
14	Tuyến phố Phạm Ngũ Lão là tuyến phố Văn minh nhưng vẫn còn những bất cập về an toàn giao thông, biển báo giao thông bố trí ở góc khuất, khó quan sát cho người tham gia giao thông	phường Phạm Ngũ Lão	Phòng QLĐT	UBND thành phố đã giao các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát và thực hiện cắt tỉa cây xanh đối với các trường hợp bị che khuất.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
15	Khu vực đường Hào Thành, vị trí nút giao đoạn Lê Hồng Phong cây xanh phát triển làm che chắn đèn cao áp làm cho đường phố rất tối, gây mất an toàn giao thông, đề nghị kiểm tra và cắt tỉa	phường Phạm Ngũ Lão	Phòng QLĐT	...Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ việc đưa cắt tỉa cây xanh tại khu vực trên vào kế hoạch, đảm bảo không chế chiều cao, hạn chế tối đa việc che khuất cây xanh làm ảnh hưởng đến điện chiếu sáng.	Đã tiếp thu trả lời và thực hiện theo ý kiến cử tri
16	Về việc tiêu thoát nước khu Đông Quan sản xuất khi xây dựng đường vành đai I, đường cắt ngang qua khu sản xuất của nhân dân hiện tại khi có trận mưa gây ngập úng nghiêm trọng, thiệt hại đến diện tích cây đào của nhân trong khu. Đề nghị thành phố có ý kiến với chủ đầu tư sớm có phương án giải quyết cho nhân dân ổn định sản xuất	phường Tân Hưng	Ban QLDA Đầu tư XDCB	Qua kiểm tra đơn vị thi công đang thực hiện thi công công ngang đường dẫn đến một số vị trí đắp chặn dòng gây ách tắc dòng chảy. UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư dự án - Ban QLDA đầu tư XDCB thành phố phối hợp cùng nhà thầu thi công, Trưởng khu Đông Quan rà soát thực hiện thanh thải, ngày 20/6/2023 đã hoàn thành việc thanh thải khơi thông dòng chảy.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
17	Hiện tại đường tiêu thoát nước cho diện tích canh tác khu Cửa Miếu, Cửa Xi của nhân dân khu Khuê	phường Tân	Ban QLDA	... UBND thành phố đã giao các phòng ban chuyên môn cùng với các nhà đầu tư một số dự án liên kề	Đã trả lời và thực hiện theo ý kiến cử tri

	Liều bị ảnh hưởng rất nhiều, nhân dân không có nước tưới tiêu cho diện tích này đề nghị thành phố quan tâm. Khi triển khai dự án khu dân cư mới phường Hải Tân, được biết quy hoạch độ cao 1m70 như vậy khu vực Cửa miếu, Cửa Xi của khu dân cư Khuê Liều sẽ trở thành vùng trũng, đề nghị thành phố có ý kiến với chủ đầu tư dự án có biện pháp giải quyết, tháo gỡ cho phù hợp khi thực hiện dự án	Hung	Đầu tư XDCB	khảo sát, đánh giá nhu cầu và đề xuất phương án kết nối, dẫn dòng đảm bảo cấp thoát nước cho khu vực; ...Ngoài ra quy hoạch có bố trí hệ thống cống, rãnh kết nối thu gom nước của khu dân cư hiện trạng. Đồ án quy hoạch được lấy ý kiến nhân dân, thẩm định và phê duyệt theo quy định và đã được UBND thành phố họp công khai tại UBND phường Hải Tân và các khu dân cư liên quan theo đúng quy định.	tri
18	Nhà máy Sứ đã được di chuyển 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được đi vào sử dụng, dự án treo gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực đất đai, mặc dù đã có kế hoạch khảo sát, thiết kế quy hoạch. Cử tri rất bức xúc và mong mỏi sớm được giải quyết, đề nghị giải thích lý do chậm trễ và thuộc trách nhiệm của ai	phường Phạm Ngũ Lão	Ban QLDA Đầu tư XDCB	UBND tỉnh đã ban hành Thông báo thu hồi đất, UBND thành phố Hải Dương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, đang triển khai thủ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.	Ban quản lý dự án đang triển khai thi công các hạng mục theo nghị quyết HĐND thành phố
19	Đường nước thải ở ngõ 515 đường An Định có 05 hộ gia đình ở nhưng chỉ có 01 cống thoát nước thải, đơn vị thi công báo do theo thiết kế không sửa được, đề nghị đơn vị thi công làm cho hợp lý, phù hợp với thực tế sinh hoạt của người dân	phường Tứ Minh	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	...Trên cơ sở đó tại từng tuyến cụ thể, các đơn vị sẽ cùng nhà thầu rà soát, thống nhất số lượng bổ sung làm căn cứ để thực hiện theo quy định. Tại vị trí ngõ 515 đường An Định, thành phố đã chỉ đạo nhà thầu làm bổ sung theo chủ trương trên.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
20	Đề nghị thành phố thường xuyên giám sát đơn vị thi công hệ thống thu gom nước thải tập trung triển khai trên địa bàn phường vì khi hoàn thiện hệ thống, đơn vị thi công làm lại mặt bằng đổ bê tông chất lượng không đảm bảo gây sụt lún đường ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân	phường Bình Hàn	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	...Ngày 30/6/2023, UBND thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương, để kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án; đồng thời sẽ yêu cầu nhà thầu khắc phục và xử lý nếu để xảy ra tình trạng kém chất lượng trong thi công.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
21	Gia đình ông Nghiêm Việt Nhiễm và bà Nguyễn Thị Hoa ở địa chỉ số 4/110 phố An Thái làm đã thủ tục cấp giấy CNQSD đất và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế ngày 11/4/2023 nhưng đến nay chưa nhận được Giấy CNQSD đất ở, đề nghị thành phố xem xét giải quyết	phường Bình Hàn	Phòng TNMT	...Ngày 16/6/2023, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp nhận hồ sơ thẩm định đủ điều kiện, trình UBND thành phố cấp GCNQSD đất cho ông Nghiêm và bà Hoa, bàn giao CN Văn phòng đăng ký đất đai chuyển UBND phường Bình Hàn trả chủ sử dụng đất.	Ngày 5/7/2023 UBND phường Bình Hàn đã trả cho công dân
22	Đề nghị thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn hoàn thiện các thủ tục xử lý đất dôi dư liên kề cho những hộ dân tại khu Cơ điện nông nghiệp 4 thuộc khu dân cư số 2 phường Cẩm Thượng	phường Cẩm Thượng	Phòng TNMT	Về việc này, UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND phường sớm thực hiện và hoàn thiện các thủ tục cấp GCNQSD đất đối với diện tích đất tăng thêm cho các hộ đủ điều kiện.	Đã xử lý đất tăng thêm cho 11/15 hộ (còn 4 hộ, trong đó: 2 hộ còn vướng mắc, 2 hộ không có mặt tại địa phương)

## Ý kiến đã tiếp thu, trả lời rõ

1	Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch đường Nguyễn Đình Chiểu theo thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu xây dựng nhà cửa	phường Ngọc Châu	Phòng QLĐT	...UBND thành phố sẽ giao các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Ngọc Châu thực hiện rà soát quy hoạch, đánh giá sự cần thiết quy hoạch tuyến đường trên và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư,... để đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri, Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch phường Ngọc Châu sẽ xem xét thực hiện
2	Đề nghị thành phố kiểm tra vỉa hè đường Ngô Quyền vì cống thoát nước chậm, vỉa hè không đồng đều về độ cao, nhiều người đi hay bị vấp ngã	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	Thực hiện Kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên (1938 - 2023), 220 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2024) và 70 năm giải phóng thành phố (1954 - 2024); UBND thành phố đã đưa hạng mục cải tạo block vỉa hè, cải tạo cửa thu, thoát nước, hệ thống cây xanh đường Ngô Quyền vào trong danh mục; dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2024.	Hiện nay đang triển khai thực hiện; dự kiến xong trước tháng 1/2024.
3	Hồ điều hoà khu vực Đinh Long (hồ Củ Lạc) quản lý lỏng lẻo, để xảy ra nhiều vụ học sinh tử vong, đề nghị thành phố quan tâm, yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác đảm bảo an toàn, không để tình trạng đuối nước xảy ra	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	Mặt khác, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng đuối nước còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của nhân dân. UBND thành phố giao UBND phường Tân Bình tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tại các khu dân cư khu vực xung quanh hồ Củ Lạc.	Phường đã tích cực các biện pháp tuyên truyền, bố trí lực lượng ngăn chặn...Tuy tình trạng boi lội dưới hồ đã giảm nhưng chưa được triệt để.
4	Quy hoạch đường Yết Kiêu trước kia là 34m nên khi xây dựng nhà và các công trình nhân dân không thể thực hiện do chi giới quy hoạch. Vậy hiện nay đường Yết Kiêu có thực hiện theo quy hoạch đó nữa không đề nghị thành phố cho biết để thuận tiện cho nhân dân trong việc xây dựng và sinh hoạt	phường Hải Tân	Phòng QLĐT	...Việc quy hoạch mở rộng đường Yết Kiêu sẽ đảm bảo kết nối giao thông giữa thành phố Hải Dương và các khu vực lân cận (huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc,...) nên việc quy hoạch nêu trên là cần thiết.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
5	Đề nghị thành phố xem xét việc thay cây xanh đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ Bưu điện Thanh Bình đến quảng trường 25 tầng Nam Cường vì hiện tại cây dọc đường đã được chọn lựa, trồng đúng khoảng cách và đang phát triển xanh tốt. Nếu có chủ trương trồng cây mới phải dự tính trồng đồng hành cùng việc làm vỉa hè ban đầu	phường Thanh Bình	Phòng QLĐT	Đối với cây xanh đoạn từ Bưu điện Thanh Bình đến khu vực Quảng trường, để đồng bộ với khu vực xung quanh, UBND thành phố sẽ thực hiện cải tạo, thay thế những cây trồng cũ không theo chủng loại, quy cách chung của thành phố như cây bàng, hoa sữa,...bằng cây Long Não $D_g=12-15cm$ , $H=3-3,5m$ ; một số cây trong danh mục, cây phát triển khỏe mạnh vẫn sẽ được giữ lại.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri. dự kiến khởi công tháng 3/2024 cùng dự án lắp đặt bloc vỉa hè, thay thế cây xanh Nguyễn lương Bằng

6	Nhiều đường ngõ trong các khu Vạn Lộc, Thiên Phú không được Công ty môi trường quét dọn, trong khi nhân dân cũng đóng góp 6.000đ/hộ. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong các khu	phường Tứ Minh	Phòng QLĐT	... Riêng đối với các tuyến ngõ, công ty thực hiện quét luân phiên các ngày. Tại khu Thiên Phú, Công ty không thực hiện thu gom và quét dọn vì hiện nay vẫn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội quản lý, chưa bàn giao về thành phố; UBND thành phố đã làm việc với chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội về việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực do Công ty quản lý.	Vẫn thu gom, tuy nhiên không bao gồm ngõ vì dự toán đầu năm cho sự nghiệp công ích có hạn.
7	Đề nghị thành phố sớm chỉ đạo đơn vị thực hiện dự án HANAKA đã có chủ trương từ năm 2017 đến nay chưa triển khai thực hiện dự án.	phường Tân Hưng	Phòng QLĐT	...Do đó, theo quy định về quy hoạch xây dựng sau khi các quy hoạch nêu trên được phê duyệt sẽ làm căn cứ lập trình thẩm định đồ án quy hoạch trên và tổ chức triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
8	Đề nghị cải tạo hệ thống máng tiêu nước hai bên đường 390 và nâng cấp mặt đường đoạn xóm Trạm Bom, thôn Cáp Nhất để hạn chế tình trạng ngập úng, ngay trước cửa nhà dân	đại biểu HĐND thành phố	Phòng QLĐT	...UBND thành phố đã giao các phòng, ban chuyên môn thực hiện kiểm tra, rà soát khối lượng và lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa ổ gà, bong bật mặt đường trong quá trình sử dụng; thực hiện nạo vét bùn, cát bị lắng đọng trên đường 390 trong năm 2024.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
9	Đề nghị thành phố quan tâm cải tạo kênh nước thải Lê Viết Hưng thuộc phường Ngọc Châu hiện vẫn xả thải trực tiếp ra cống qua đê xuống sông Thái Bình để đảm bảo vệ sinh môi trường	phường Ngọc Châu	Phòng QLĐT	...Tiếp thu ý kiến của cử tri Khu 11 phường Ngọc Châu, sau khi cân đối được nguồn vốn, UBND thành phố sẽ giao các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, khảo sát, lập phương án để triển khai mạng lưới thu gom nước thải cho khu vực trên	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
10	Đề nghị thành phố quan tâm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng toàn bộ tuyến đường Hoàng Ngân đi qua 04 phường: Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Việt Hòa vì tuyến đường này có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động và hàng chục nghìn công nhân lao động tham gia giao thông hàng ngày	phường Bình Hàn	Phòng QLĐT	...tuy nhiên, hiện nay thành phố đang thực hiện các dự án trọng điểm, công trình tạo nguồn để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nên thời điểm hiện tại chưa cân đối nguồn vốn để đầu tư công trình trên. Khi cân đối được nguồn vốn, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu để thực hiện đầu tư công trình này.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri Đã đư vào KH đầu tư công năm 2024-2025
11	Đề nghị thành phố xem xét việc thu gom tập kết rác phía trước Chung cư HUDIC đường Nguyễn Văn Linh gây mất vệ sinh môi trường, các xe vận chuyển rác vào ban đêm gây tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh	phường Phạm Ngũ Lão	Phòng QLĐT	Điểm thu gom tập kết rác phía trước Chung cư HUDIC đường Nguyễn Văn Linh chỉ là điểm tập kết thu gom rác tạm thời; qua kiểm tra, rà soát xung quanh khu vực, không có vị trí nào phù hợp để đặt điểm thu gom tập kết rác (do xung quanh khu vực trên đều nằm trong khu vực đông dân cư). UBND thành phố tiếp thu ý kiến và giao cho các phòng, ban chức năng thành phố tiếp tục rà soát vị trí để di chuyển trong thời gian tới.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

12	Đường Nguyễn Đình Bê thuộc khu đô thị phía Tây (do Công ty Nam Cường đầu tư) chưa được lắp đặt đèn đường nên đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, đề nghị thành phố làm việc với Công ty Nam Cường lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên đoạn đường này	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	... Gần đây nhất, ngày 26/6/2023, UBND thành phố đã có Công văn số 1529/UBND-QLĐT về việc khắc phục một số bất cập về hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị phía Tây, thành phố Hải Dương; trong đó đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương khắc phục các tồn tại trên, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước tại các khu vực xung quanh dự án.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đang triển khai; dự kiến hoàn thiện trước 30/12/2023
13	Đề nghị thành phố quy hoạch đường thoát nước trong khu dân cư, một số xã mới sát nhập về thành phố hiện còn có điều kiện về đất để quy hoạch, tránh sau này không còn, gây úng lụt cục bộ như một số phường, xã hiện nay	xã Liên Hồng	Phòng QLĐT	...Đối với xã Liên Hồng, UBND thành phố sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán quy hoạch đảm bảo điều kiện hạ tầng về thoát nước đối với các khu dân cư hiện trạng và các khu phát triển mới báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.	Đang thực hiện và đưa vào QH phân khu
14	Hệ thống thoát nước sau phố Hòa Bình, Đoàn Nữ Hải, Vũ Văn Dũng không được quan tâm, duy tu bảo dưỡng xuống cấp trầm trọng; Khu 10 phường Quang Trung có 7/15 tuyến phố đã có tên phố nhưng không được đánh số nhà? Đề nghị thành phố quan tâm	phường Quang Trung	Phòng QLĐT	...Để giải quyết triệt để vấn đề trên, hiện UBND thành phố đang triển khai xây dựng dự án thoát nước phía Bắc đường Sắt. Sau khi dự án hoàn thành, sẽ giải quyết vấn đề trên. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2025. ...UBND thành phố giao UBND phường Quang Trung cân đối nguồn vốn lập hồ sơ gắn biển số nhà tại các tuyến đường, phố đã được gắn biển tên đường, phố trên địa bàn theo phân cấp.	Đã nạo vét tháng 6; nhân dân tiếp tục tự nạo vét tháng 10. UBND phường đang triển khai gắn biển số nhà
15	Khu tập thể Bình Minh có 02 chung cư B3, B4 xuống cấp nghiêm trọng, tuổi đời của nhà chung cư gần 40 năm, nhân dân đã nhận được thông báo nguy hiểm cấp độ D, khu nhà cần tháo dỡ; khu B4 có nhiều cây to, cỏ thụ dễ đổ, hồ sơ của các hộ đã gửi đầy đủ. Đề nghị thành phố xem xét giải quyết cho nhân dân được sang nơi ở mới	phường Phạm Ngũ Lão	Phòng QLĐT	UBND thành phố dự kiến di chuyển 80 hộ khu B4 và 13 hộ khu B2 khu tập thể Bình Minh di chuyển vào Chung cư HUDIC; Sau khi Khu chung cư Tạ Quang Bửu xây dựng xong (dự kiến tháng 9/2025), UBND thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để có phương án di chuyển các hộ dân này vào sinh sống tại Khu chung cư Tạ Quang Bửu.	Đã di chuyển các hộ dân khu B4 Bình Minh; khi chung cư Tạ Quang Bửu xây xong sẽ thực hiện di chuyển các khu còn lại.
16	Đề nghị thành phố quan tâm nạo vét kênh tiêu thoát nước đoạn từ cửa trạm bơm phía Đông phường Việt Hòa tới cửa cống qua đê sông Thái Bình vì đoạn kênh trên vừa làm nhiệm vụ tiêu thoát nước vừa cung cấp nước tưới cho đồng ruộng khi nước sông Thái Bình dâng cao, hiện nay lòng kênh ứ đọng, tiêu thoát nước khó khăn, cần được nạo vét	phường Việt Hòa	Phòng QLĐT	...UBND thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố sẽ thực hiện nạo vét khu vực này vào kế hoạch nạo vét vào năm 2024.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri



17	Hiện tại khu dân cư Kim Lai đáp ứng được 50% số hộ dân có nhà, còn khoảng 300 hộ dân đang sống tạm bợ trên sông nước, nhiều người dân đề nghị UBND thành phố xem xét cho quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho các hộ dân nêu trên, có thể xem xét tại vị trí phù hợp hoặc tại khu đất Nhà văn hóa khu Kim Lai. Cử tri mong muốn UBND thành phố có kế hoạch và hành động sớm để giúp người dân nơi đây có nhà ở phù hợp	đại biểu HĐND thành phố	Phòng QLĐT	....trong đó, giai đoạn 2023 - 2025 xây dựng các khu nhà ở xã hội tại Dự án như: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, Khu dân cư Trái Bầu, Khu dân cư phường Ngọc Châu, Khu đô thị Phú Quý,... để bố trí khoảng 1.337 căn hộ xã hội cho các đối tượng nêu trên. Hiện, thành phố đang phối hợp với các sở ngành liên quan để triển khai thực hiện các dự án nêu trên, sau khi dự án được xây dựng hoàn thiện, UBND thành phố sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, xét duyệt cho các hộ dân mà UBND phường Ngọc Châu đề xuất nêu trên.	Đã tiếp thu trả lời ý kiến cử tri và đang triển khai thực hiện
18	Đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thi công tuyến đường Lương Như Hộc đoạn từ UBND phường Tân Hưng tới đường Vành đai I	đại biểu HĐND thành phố	Phòng QLĐT	Theo quy hoạch khu vực trung tâm phường Tân Hưng, tuyến đường trục kết nối từ công Độ đến đường Vành Đai I có quy mô 30m (6mx2 + 7,5mx2 + 3m); một phần đoạn tuyến từ công Độ đến ngã ba UBND phường Tân Hưng (l = 1,9km) đã nằm trong dự án khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng và đang được Công ty Cổ phần đầu tư Newland thi công hoàn thiện; đối với đoạn tuyến còn lại (L=1.500m) kết nối với đường vành đai I chưa có trong danh mục đầu tư, đoạn tuyến này UBND thành phố sẽ xem xét cân đối nguồn vốn, phương án đầu tư phù hợp trong thời gian tới.	Đã tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri, hiện nay thành phố chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện
19	Năm 2012 - 2013, những người tham gia, hỗ trợ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng được Ban GPMB huyện Gia Lộc hỗ trợ kinh phí động viên 03 triệu đồng/năm. Vậy hiện nay có kinh phí hỗ trợ cho những người tham gia vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng không? Đề nghị thành phố chỉ đạo, thanh toán kinh phí cho người tham gia của xã, thôn về công tác giải phóng mặt bằng Khu Đô thị mới phía Nam Hải Dương, dự án vành đai 1	xã Gia Xuyên	Ban GPMB	...Căn cứ quy định nêu trên thì hiện nay nguồn kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB không được phép chi trả phụ cấp cho những người tham gia công tác GPMB theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó có đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố và đội ngũ cán bộ của các phường (xã) và thôn, khu dân cư.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri
20	Giá đền bù đất ruộng cấy của nhân dân hiện nay rất thấp, nhân dân không nhất trí giá đền bù để giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp làm khu đô thị sau đó lại bán đất cho dân làm nhà ở. Đề nghị thành phố có giải pháp trả lại đất ruộng giao cho dân để ổn định duy trì cuộc sống trong trường hợp nhân dân không nhận tiền đền bù với giá thấp như vậy	phường Việt Hòa	Ban GPMB	...Theo đó, đơn giá bồi thường hỗ trợ như trên đã được áp dụng đối với toàn bộ các Dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn phường Việt Hòa và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, đối với ý kiến về đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri

21	Đề nghị thành phố quan tâm hướng dẫn cho nhân dân thủ tục rút tiền đền bù giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường ống xăng dầu qua phường Việt Hòa. Hiện nay tiền đền bù đã ở Kho bạc nhà nước nhưng nhân dân không biết thủ tục nhận tiền như thế nào	phường Việt Hòa	Ban GPMB	...Để đảm bảo hồ sơ thanh quyết toán của dự án theo quy định, đề nghị các hộ dân có nhu cầu nhận tiền liên hệ với Ban GPMB thành phố để được hướng dẫn thủ tục cụ thể. Đồng thời, Ban GPMB sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để bố trí nguồn kinh phí chi trả cho các hộ dân theo quy định.	UBND phường đã thông báo, nhưng các hộ dân chưa liên hệ với Ban GPMB thành phố
22	Đề nghị thành phố sớm thực hiện việc mở rộng nút thắt cổ chai từ đường Tổng Duy Tân ra đường Nguyễn Hữu Cầu và nút giao từ Nguyễn Đình Chiểu ra đường Nguyễn Hữu Cầu để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông	phường Ngọc Châu	Ban QLDA Đầu tư XDCB	... Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất và phương án chi tiết, Ban GPMB thành phố sẽ tiến hành họp phổ biến chế độ chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ đến các hộ dân để thực hiện công tác GPMB và bàn giao mặt bằng thi công dự án. Thời gian tổ chức họp dân dự kiến trong tháng 8 năm 2023.	Đã hoàn thành GPMB, đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự kiến triển trong tháng 1/2024
23	Đề nghị cho biết khi nào tiến hành dự án mở rộng tuyến phố Tuệ Tĩnh vì hiện nay do vướng quy hoạch nên nhiều hộ không được cấp Giấy CNQSD đất, không xây dựng, sửa chữa nhà ở được	phường Bình Hàn	Ban QLDA Đầu tư XDCB	...Về việc Giấy CNQSD đất vẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, căn cứ cơ sở quy hoạch hiện có (quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu được duyệt...) các trường hợp đủ điều kiện theo quy định vẫn được cấp Giấy CNQSD đất.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
24	Đề nghị thành phố có ý kiến với đơn vị thi công đường Vành đai I cần có kế hoạch duy tu sửa chữa tuyến đường Hoa Hồng (đoạn từ phường Thạch Khê đi xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) vì tuyến đường này xe ô tô có trọng tải lớn thường xuyên chở cát, vật liệu xây dựng làm đường đi qua khiến mặt đường bị xuống cấp	xã Gia Xuyên	Ban QLDA Đầu tư XDCB	...sau khi tuyến đường thi công hoàn thành, UBND thành phố sẽ giao các phòng ban đơn vị liên quan và các nhà thầu rà soát kiểm tra hiện trạng các tuyến đường bị ảnh hưởng và báo cáo UBND thành phố phương án, kế hoạch duy tu sửa chữa phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
25	Đề nghị thành phố đôn đốc tiến độ thực hiện kè sông Bạch Đằng hiện đã chi trả xong tiền GPMB, Ban GPMB thành phố thực hiện theo thông báo bàn giao mặt bằng trước ngày 16/5/2023 nhưng đến nay chưa thấy khởi công. Đề nghị lãnh đạo cho biết công trình đã được thi công đến bước nào, dự kiến đến khi nào dự án được hoàn thành	phường Trần Hưng Đạo, Trần Phú	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	...Đến thời điểm hiện nay, thành phố đã tổ chức chi trả tiền GPMB được 168/365 hộ trên tuyến và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công từ ngày 24/5/2023. Hiện nay nhà thầu đang triển khai được 02 mũi thi công bên trái tuyến (đoạn khu vực cầu sắt giáp khu Kim Lai đến cầu Cồn) và bên phải tuyến (từ khu vực cầu sắt đến đường Bùi Thị Xuân), hiện nhà thầu mới tiếp nhận được đợt bàn giao mặt bằng lần thứ 2 ngày 22/6/2023 và chuẩn bị bố trí thêm mũi thi công thứ 3 để đẩy nhanh tiến độ thi công.	Đã tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri. Công trình đang triển khai thi công

26	Đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị thi công dự án thu gom nước thải sinh hoạt (ODA) trên địa bàn hoàn trả lại mặt bằng đường giao thông như hiện trạng ban đầu và thực hiện dứt điểm trên từng tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị	phường Cẩm Thượng, Tứ Minh, Việt Hòa	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	Đến thời điểm hiện nay, nhà thầu đã cơ bản hoàn thiện công tác hoàn trả, còn một số tuyến như Triệu Quang Phục, Tứ Thông, Vũ Dự, Tứ Minh sẽ tổ chức thăm bê tông nhựa hoàn trả trong đầu tháng 7/2023. Đối với các tuyến đang và sẽ tổ chức thi công đường thoát nước thải trong thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp thi công, hoàn trả sớm để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.	Nhà thầu đã thi công hoàn trả, tuy nhiên tiến độ và chất lượng, biện pháp thi công, công tác giám sát công trình không bảo đảm.
27	Đoạn đường gom An Định công trình hoàn thành hơn nửa năm nhưng mặt vỉa hè chưa được hoàn trả, trên đường có 04 hố rất nguy hiểm, nắp tấm đan bị hỏng, vỡ đất đá rơi xuống làm tắc cống thoát nước, đề nghị thành phố quan tâm sửa chữa	phường Tứ Minh	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	....đối với vỉa hè tại vị trí giáp Dự án Bến xe phía Tây do hiện trạng cũ không có lát gạch và trong thiết kế của dự án cũng không thi công trong phạm vi vỉa hè nên không có công tác hoàn trả vỉa hè đối với phạm vi này. Đối với các tấm đan hố ga bị hỏng, UBND thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (ODA) kiểm tra và yêu cầu nhà thầu khắc phục.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
28	Hiện nay có 16 hộ dân trên đường Lương Thế Vinh tại khu dân cư số 7 đề nghị giữ nguyên diện tích làm vườn hoa cây xanh, không chuyển sang xử lý đất xen kẹt, chia lô làm đất ở	phường Trần Phú	Phòng TNMT	Căn cứ QĐ phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Nam trung tâm thành phố và QĐ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 thì phần đất trồng cây xanh nêu trên phù hợp quy hoạch đất ở, UBND phường Trần Phú đã có chủ trương lấy ý kiến khu dân cư để thành hình thành điểm dân cư mới trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Do đó, việc sử dụng quỹ đất nêu trên vào mục đích gì phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri
29	Hộ ông Phạm Văn Phòng ở phường Lê Thanh Nghị có lô đất 70 m <sup>2</sup> đầy đủ giấy tờ chứng minh, có hóa đơn thu thuế nhà đất từ năm 1995 đến năm 2005. Lô đất có xác nhận quyền sử dụng đất của địa chính và chủ tịch UBND phường Lê Thanh Nghị ký ngày 02/01/2007, được công nhận lô đất là đất ở không có tranh chấp. Gia đình nhiều lần đề nghị cấp Giấy CNQSD đất để làm nhà ở nhưng chưa được các cấp chính quyền trả lời. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết dứt điểm	phường Lê Thanh Nghị	Phòng TNMT	...ngày 21/10/2022, UBND thành phố đã có Công văn số 2761/UBND-TNMT về việc trả lời đơn của ông Phạm Văn Phòng. Như vậy, phần diện tích cử tri có ý kiến gia đình ông Phòng nhiều lần đề nghị cấp Giấy CNQSD đất để làm nhà ở, nằm trong diện GPMB Dự án Khu Du lịch - Sinh thái - Dịch vụ thành phố; do vậy, không đủ điều kiện cấp Giấy CNQSD đất.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri

30	Xã Gia Xuyên mới được sáp nhập về thành phố Hải Dương, tình trạng Giấy CNSD đất thổ cư còn nhiều sai sót về hình thể, diện tích như hiện nay vẫn là huyện Gia Lộc hay huyện Tứ Lộc. Đề nghị Thành phố có kế hoạch cho người dân được làm lại hoặc chỉnh sửa lại Giấy CNSD đất cho phù hợp với địa giới hành chính hiện nay	Xã Gia Xuyên	Phòng TNMT	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được thực hiện thường xuyên. Đối với tình trạng Giấy CNQSD đất ở có sự biến động về đất đai, như hình thể, kích thước, diện tích hiện trạng sử dụng thay đổi so với Giấy CNQSD đất đã cấp và tên địa danh từ các huyện trước đây, công dân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Một cửa UBND thành phố để được hướng dẫn, thực hiện đăng ký đo đạc hiện trạng thửa đất, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Một cửa UBND thành phố để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
31	Đề nghị thành phố kiến nghị các cấp điều chỉnh giá đất nông nghiệp khi dự án bị thu hồi của các xã thuộc thành phố bằng với giá đất nông nghiệp thu hồi của các phường hiện nay	Xã Liên Hồng, Gia Xuyên	Phòng TNMT	...vì vậy UBND thành phố không có cơ sở xác định giá đất cụ thể, nên đối với trường hợp đất nông nghiệp ở các xã khi thực hiện các dự án thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hiện nay thành phố Hải Dương đang áp dụng theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
32	Đề nghị thành phố kiểm tra các Công ty, Doanh nghiệp xả thải ô nhiễm sông Thạch Khôi, Đoàn Thượng	Xã Gia Xuyên	Phòng TNMT	...Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND phường Thạch Khôi, UBND xã Gia Xuyên thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nếu phát hiện việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.	Đã tiếp thu và thực hiện theo ý kiến cử tri
33	Gia đình bà Trần Hải Hanh ở phường Việt Hòa đã có đơn gửi các cấp về việc không đo đất phân chia di sản thừa kế của bố mẹ bà là cụ Đô và cụ Lành vì hiện nay em trai bà là ông Trần Trọng Mừng đã đề nghị các cơ quan đo đạc để chia tách đất thừa kế gây mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. Đề nghị thành phố dừng đo đạc và dừng làm các thủ tục liên quan tới thửa đất mang tên ông Trần Văn Đô và bà Tống Thị Lành	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	...Đề nghị cử tri hướng dẫn gia đình bà Trần Hải Hanh gửi đơn đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Việc đề nghị dừng làm các thủ tục liên quan đến thửa đất mang tên ông Trần Văn Đô và bà Tống Thị Lành, đề nghị gia đình liên hệ với UBND phường Việt Hòa để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết (UBND phường Việt Hòa nơi trực tiếp quản lý và xác nhận thủ tục ban đầu).	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri

34	Đề nghị thành phố xem xét trong Báo cáo tóm tắt phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2023 chưa có kết quả cấp Giấy CNQSD đất, và phương hướng 6 tháng cuối năm sẽ cấp là bao nhiêu	phường Bình Hàn	Phòng TNMT	...Hiện nay, việc cấp giấy CNQSD đất đồng loạt đối với 15 phường nội thành tính đến thời điểm hiện tại đã đạt được 96%, cơ bản đã hoàn thành việc cấp Giấy CNQSD đất đồng loạt trên địa bàn....dẫn đến hiện nay có rất ít hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu. Vì vậy, trong các báo cáo định kỳ của UBND thành phố không cập nhật đối với kết quả việc cấp Giấy CNQSD đất lần đầu như những năm trước đây.	Tiếp thu ý kiến cử tri, thành phố sẽ bổ sung số liệu vào báo cáo
35	Đề nghị thành phố tiếp tục triển khai xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đồng loạt cho nhân dân các phường: Tân Hưng, Việt Hòa (còn khoảng 30% số thửa đất chưa được cấp), do dừng thực hiện Kế hoạch cấp đổi đồng loạt từ năm 2014 để điều chỉnh địa giới hành chính thành phố	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	...Việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân cá nhân trên địa bàn thành phố vẫn đang thực hiện. Do đó, yêu cầu UBND các phường Tân Hưng, Việt Hòa thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân nắm được và hướng dẫn thủ tục thực hiện việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định	UBND phường đã thông báo cho các hộ dân
36	Việc 20 lô đất tại cửa trường THCS Việt Hòa, thời điểm năm 2017, ngay từ lúc ban đầu không có dự án chỉ đạo triển khai xuống phường Việt Hòa, cán bộ, đảng viên không thấy có Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND về dự án này. Tại thời điểm đó cử tri rất bức xúc vì không có thông tin và cử tri hỏi nhiều lần thì cũng không có ai trả lời là có đầu giá hay không. Đến nay lại đưa vào chương trình đấu giá đất và một số lô cho thực hiện tái định cư để GPMB. Như vậy chủ trương này ai triển khai, bằng văn bản, kế hoạch hay nghị quyết nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Xử lý ra sao, cử tri cần được biết? và trả lời bằng văn bản cho cử tri có ý kiến	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại điểm Khu dân cư số 4, đã được triển khai theo Danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2018 tại Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố và Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 UBND thành phố phê duyệt Danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2018. Dự án hoàn thành tháng 11/2018 và được UBND thành phố quyết toán công trình tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 27/8/2020. UBND thành phố Quy hoạch bố trí để sử dụng vào mục đích tái định cư 8 lô và đấu giá QSD đất 12 lô là phù hợp với điều kiện thực tế và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri
37	Đề nghị thành phố quan tâm cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân phường Việt Hòa, các thửa đất ổn định, không có tranh chấp, không thay đổi về kích thước thì không cần phải đo đạc lại và thu tiền của nhân dân, việc này gây mất rất nhiều thời gian và tốn kém cho nhân dân. Đề nghị với những trường hợp trên nên sử dụng kích thước theo đúng trích lục trên thửa đất đã có số đo vẽ ổn định.	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	...Đối với trường hợp thửa đất đang sử dụng không có sự biến động về hình thể, kích thước, diện tích và tài sản trên đất thì đề nghị công dân liên hệ với UBND phường Việt Hòa để được kiểm tra, hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Một cửa UBND thành phố để được cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

38	Việc đấu giá quyền sử dụng đất xen kẽ của phường Việt Hòa từ những năm trước có dấu hiệu sai phạm, không công bố rộng rãi trong nhân dân và hộ trúng đấu giá với giá chênh lệch rất vô lý (theo bảng công bố trúng đấu giá chỉ chênh lệch từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng, ở vị trí 17 lô - khu 3 - Phố Văn, giá sàn 5.000.000đ/m <sup>2</sup> , giá đấu từ 5.005.000đ đến 5.030.000đ là trúng đấu giá), trong khi đó cùng một ngày đấu giá, ở vị trí 20 lô thuộc khu 2, khi nhân dân kiến nghị nhiều lần, sau đó một số người mua được hồ sơ, thì từ giá sàn tới giá đấu chênh nhau rất lớn, người trúng lớn nhất lên tới 7.800.000đ/m <sup>2</sup> (trong khi đó giá sàn là như nhau). So sánh mức thu tiền của những vị trí đấu giá trên cho thấy, sự chênh lệch về thu tiền đấu giá là rất lớn, trách nhiệm thuộc về ai? đã để xảy ra những dấu hiệu sai phạm nêu trên và biện pháp xử lý như thế nào?, cử tri cần được rõ (và trả lời bằng văn bản tới cử tri có ý kiến trực tiếp)	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	<p>Năm 2014, UBND phường Việt Hòa là chủ đầu tư lập quy hoạch xin chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất, được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 về việc thu hồi và chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 2 quy hoạch là 20 lô đất và khu 3 quy hoạch là 17 lô đất.</p> <p>Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành, UBND phường Việt Hòa (là chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất 02 vị trí đất nêu trên. Việc tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất, được thực hiện công khai, đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật.</p>	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
39	Tại phường Nhị Châu có hệ thống mương thoát nước qua nhiều khu dân cư đã ô nhiễm nặng. Đề nghị thành phố sớm có biện pháp xử lý	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	UBND thành phố xin tiếp thu ý kiến và đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư XDCB thành phố, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương khảo sát, nghiên cứu phương án nạo vét, duy tu sửa chữa và đưa khối lượng thực hiện trong năm 2024.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri Dự kiến 2024
40	Trạm xử lý nước thải phường Ngọc Châu đổ ra sông Thái Bình nước có màu đen, bốc mùi hôi thối. Đề nghị thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra quy trình vận hành, xử lý nước thải của trạm này để khi nước thải đổ ra sông không gây ô nhiễm khu vực hạ lưu vì hiện nay nhiều nhà máy nước sạch vùng nông thôn sử dụng nước sông Thái Bình làm nước sạch sinh hoạt cho nhân dân	phường Trần Phú	Phòng TNMT	Ngày 28/4/2023, UBND thành phố có Báo cáo số 296/BC-UBND về kết quả giải quyết ô nhiễm môi trường nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, sông Thái Bình trên địa bàn thành phố Hải Dương trong đó đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm việc đầu tư nâng cấp giai đoạn 2, hoàn thiện Nhà máy xử lý nước thải thành phố Hải Dương công suất 13.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm tại phường Ngọc Châu xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi xả thải ra sông Thái Bình. Do việc nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn và phải có thời gian để thực hiện.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

41	Đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông và hệ thống điện chiếu sáng công cộng	phường Ái Quốc	Phòng TCKH	... Việc hỗ trợ cần sự phối hợp tích cực của UBND phường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo nguồn, xử lý phần đất tăng thêm, trên cơ sở đó UBND thành phố xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND thành phố.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
42	Đề nghị thành phố, quan tâm đầu tư kinh phí để các khu dân cư nâng cấp các tuyến đường trong khu nay đã xuống cấp	phường Tứ Minh	Phòng TCKH	...Do đó, UBND phường Tứ Minh chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư đã xuống cấp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn phường.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
43	Đề nghị thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy móc, thiết bị cho các phường, xã để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, định danh điện tử cho đồng bộ	phường Việt Hòa, xã Liên Hồng	Phòng TCKH	...Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy móc, thiết bị cho các phường, xã để phục vụ công tác định danh điện tử thuộc Đề án 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung này thành phố đã triển khai rà soát, tổng hợp đề xuất nhu cầu của UBND các phường xã, kịp thời báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án. Khi có nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND thành phố sẽ sớm hỗ trợ để UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
44	Các tuyến phố mà nhân dân đã làm đường bê tông đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp hỗ trợ làm đường cho nhân dân thuận tiện khi tham gia giao thông cũng như phát triển kinh tế của địa phương	phường Tân Hung	Phòng TCKH	Vì vậy, đối với các tuyến phố ngõ xóm, đường bê tông đã xuống cấp, UBND phường Tân Hưng thực hiện nghiên cứu phương án, tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực của địa phương để thực hiện bố trí vốn các dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách phường để triển khai thực hiện. UBND thành phố thực hiện hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị Quyết 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND thành phố.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
45	Đề nghị thành phố xem xét đầu tư, cải tạo nâng cấp mở rộng 02 tuyến đường liên huyện, xã: Đoạn từ đường 62m đường vòng xuyên giáp huyện Gia Lộc đi vào thôn Tân Thượng do đường hẹp thường xảy ra tai nạn giao thông. Tuyến đường từ ngã tư thôn Đồng Lại xuống thôn Ty thuộc xã Thống nhất, huyện Gia Lộc dài 1000m, tuyến này do cấp huyện quản lý bị xuống cấp trầm trọng	xã Liên Hồng	Phòng TCKH	... Về đề xuất cải tạo tuyến đường từ ngã tư thôn Đồng Lại xuống thôn Ty thuộc xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ trên cơ sở đẩy nhanh các dự án tạo nguồn trên địa bàn xã theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND thành phố. UBND xã Liên Hồng căn cứ khả năng tạo nguồn thu được hưởng theo phân cấp, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện công trình.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

46	Đề nghị thành phố quan tâm đến công tác nạo vét các tuyến kênh, mương do thành phố quản lý trên địa bàn phường để tránh ngập úng khi có mưa bão	phường Việt Hòa	Phòng Kinh tế	Trong năm 2023, trên địa bàn phường Việt Hòa, UBND thành phố đã nạo vét các hồ thu, cửa hồ ga, lòng cống, rãnh để đảm bảo tiêu thoát nước khi vào mùa mưa; tuy nhiên trên địa bàn thành phố còn nhiều tuyến đường tại các phường khác cũng cần phải thực hiện; do vậy việc nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn phường Việt Hòa, UBND thành phố cân đối kinh phí để thực hiện trong năm 2024.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
47	Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng đã hoạt động đi vào nề nếp nhưng nhân dân khu dân cư phải tham gia hoạt động nhiều nội dung và chưa được cấp kinh phí hoạt động? Đề nghị bàn giao cho đơn vị doanh nghiệp quản lý chuyên nghiệp, để nhân dân tập trung công việc của khu dân cư? Để phát triển được lâu dài đề nghị tổ chức các trò chơi dân gian để thu hút người dân. Cần thiết kê màn hình led cỡ lớn để tuyên truyền thông tin, quảng cáo lịch sử văn hóa, hình ảnh quê hương	phường Trần Phú	Phòng Kinh tế	<p>- Hiện nay tuyến phố đi bộ - chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng đang trong giai đoạn triển khai thí điểm, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức hoạt động của tuyến phố, chưa thu phí các gian hàng, mặt khác việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách phục vụ cho hoạt động tuyến phố đi bộ còn nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế, định mức. UBND thành phố đã có kế hoạch lập dự án mời gọi đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, vận hành và khai thác tuyến phố đi bộ, khi đó kinh phí hoạt động sẽ do đơn vị được lựa chọn tự hoạch toán thu - chi và bố trí đầy đủ kinh phí cho các hoạt động của phố đi bộ Bạch Đằng.</p> <p>- Việc lắp màn hình led cỡ lớn để tuyên truyền thành phố đang kêu gọi xã hội hoá, dự kiến lắp đặt khi có đơn vị tài trợ.</p>	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
48	Đề nghị UBND thành phố báo cáo kết quả bước đầu việc thí điểm tổ chức phố đi bộ và chợ đêm. Cần rút kinh nghiệm và giải pháp gì để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới	đại biểu HĐND thành phố	Phòng Kinh tế	...Hiện nay, UBND thành phố đang lập dự án báo cáo các cấp có thẩm quyền mời gọi đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, vận hành và khai thác tuyến phố đi bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.	Thành phố đã tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm và HĐND thành phố ban hành nghị quyết điều chỉnh hoạt động...
49	Đề nghị thành Phố có ý kiến với Ban quản lý, điều hành điều chỉnh âm lượng, âm thanh tại phố đi bộ chợ đêm phố Bạch Đằng, hiện nay vào thời điểm chợ hoạt động, âm thanh mở to không theo quy định, các điểm tổ chức biểu diễn văn nghệ chồng lấn âm thanh gây ức chế người nghe, cũng như nhân dân sống quanh khu vực phố Bạch Đằng	phường Trần Phú	Phòng Kinh tế	Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã yêu cầu Ban tổ chức tuyến phố đi bộ điều chỉnh âm lượng, âm thanh, có giải pháp khắc phục cho phù hợp tránh việc gây ô nhiễm âm thanh ảnh hưởng đến người nghe cũng như người dân sống xung quanh khu vực đường Bạch Đằng.	UBND thành phố đã tổ chức sơ kết và đề ra giải pháp thực hiện



50	Đề nghị kiểm tra và điều tiết nước sản xuất nông nghiệp hợp lý tránh gây khó khăn trong việc thu hoạch lúa	xã Quyết Thắng	Phòng Kinh tế	...UBND thành phố đã yêu cầu UBND xã Quyết Thắng chỉ đạo Hợp tác xã DVNN Quyết Thắng phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL huyện Thanh Hà sửa chữa cánh công tại điểm công Ngựa Lồng và điều tiết nước hợp lý cho sản xuất, đặc biệt giai đoạn lúa chín đến thời kỳ thu hoạch tại cánh đồng thôn Hoàng Xá 3.	Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN thực hiện
51	Đề nghị nghiên cứu và điều chỉnh lại việc phân bổ số lượng cây xanh cho các xã hàng năm, không phân bổ nhiều cho các xã sản xuất nông nghiệp tránh tình trạng lãng phí tài nguyên, tiền của	xã Quyết Thắng	Phòng Kinh tế	UBND thành phố sẽ khảo sát và nghiên cứu về loài cây và số lượng phân bổ hợp lý trong mùa Xuân năm 2024 và các năm tiếp theo.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
52	Đề nghị nâng cao hơn nữa vai trò của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp từ khâu giống đến việc bao tiêu sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất, tránh tình trạng bỏ hoang ruộng đất	xã Quyết Thắng	Phòng Kinh tế	UBND thành phố đã yêu cầu UBND xã Quyết Thắng chỉ đạo Hợp tác xã DVNN Quyết Thắng tiếp tục duy trì tốt việc cung cấp dịch vụ thủy lợi và đổi mới phương thức hoạt động trong thời gian tới cụ thể là cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất của các thành viên hợp tác xã như: Dịch vụ làm đất, dịch vụ cung ứng giống và vật tư, liên kết tìm thị trường đầu ra và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp,...	Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN thực hiện
53	Cần quan tâm hơn nữa đến lực lượng thanh niên xung phong, hiện nay còn một số trường hợp đã được nhận kỷ niệm chương TNXP nhưng vẫn chưa được nhận chế độ kinh phí và chưa được hưởng BHYT cụ thể TNXP	xã Tiên Tiến	Phòng LĐ TB & XH	...Theo Công văn số 122/UBND ngày 20/6/2023 của UBND xã Tiên Tiến, trường hợp cử tri có ý kiến nằm trong 25 trường hợp được tặng kỷ niệm chương của TNXP, thuộc Trung đoàn 371 tỉnh Hải Dương đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần tại huyện Thanh Hà nhưng do thiếu giấy tờ làm căn cứ nên bị trả về và hiện nay chưa được hưởng trợ cấp 1 lần và bảo hiểm y tế. Đối chiếu với những quy định trên, những trường hợp TNXP chưa được hưởng trợ cấp một lần thì chưa đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
54	Về chế độ thờ cúng liệt sỹ: Đề nghị không cắt kinh phí trong thời gian thay đổi hồ sơ người đứng tên thờ cúng liệt sỹ. Hiện nay có trường hợp hồ sơ làm từ năm 2022, nhưng do phải bổ sung hồ sơ nên đến năm 2023 mới có Quyết định người thờ cúng liệt sỹ, vì vậy chế độ trợ cấp người thờ cúng liệt sỹ năm 2022 không được nhận	xã Tiên Tiến	Phòng LĐ TB & XH	....Do vậy, trường hợp làm hồ sơ đề nghị chế độ thờ cúng liệt sỹ từ năm 2022, nhưng đến năm 2023 mới bổ sung đủ các giấy tờ thì người được ủy quyền thờ cúng liệt sỹ được hưởng trợ cấp từ năm 2023 là đúng theo quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

55	Đề án quản lý hệ thống phương tiện quảng cáo ngoài trời đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025 có nói cấp kinh phí về cho các phường (11 tỷ) nay được biết lại không cấp nữa. Lí do tại sao?	phường Trần Phú	Phòng VHTT	...Vì vậy, UBND thành phố đã báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố điều chỉnh nội dung này trong Đề án theo hướng không cấp kinh phí hỗ trợ theo nội dung Đề án.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
56	Việc thành phố xử lý vi phạm của ông Nghiêm Viết Thành - Phó giám đốc Ban GPMB thành phố ở mức kỷ luật khiển trách là không thỏa đáng và nhân dân cho rằng việc xử lý kỷ luật như vậy là còn có sự bao che. Đề nghị các cấp xử lý nghiêm cán bộ vi phạm của Đảng	phường Việt Hòa	Phòng Nội vụ	...Như vậy, việc xử lý kỷ luật đối với ông Nghiêm Viết Thành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định, không có việc bao che đối với cán bộ vi phạm.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
57	Phường Quang Trung có 10/11 khu dân cư các cháu được học trường Tiểu học Tô Hiệu riêng khu dân cư số 10 có 15 cháu nhưng ko được học ở trường Tô Hiệu là trường đóng trên địa bàn phường mà phải học tại trường Đình Văn Tả thuộc phường khác. Đề nghị lãnh đạo cho ý kiến về vấn đề này và giải pháp khắc phục	phường Quang Trung	Phòng GDĐT	Quy mô trường Tiểu học Tô Hiệu các năm như sau: năm học 2021 - 2022: 37 lớp, 1.393 học sinh; năm học 2022 - 2023: 36 lớp, 1.343 học sinh; dự kiến năm học 2023 - 2024: 34 lớp, 1.244 học sinh. Trong nhiều năm học trở lại đây, số lớp của nhà trường đều vượt so với Điều lệ trường tiểu học (vượt quá 30 lớp). Trẻ em trên địa bàn Khu 10 phường Quang Trung nằm hoàn toàn phía bên kia đường tàu, gồm các đường phố: Quang Trung, Hòa Bình, An Định, Nguyễn Tri Phương, Đoàn Nhữ Hài rất thuận lợi đến Trường Tiểu học Đình Văn Tả.	Đã trả lời rõ ý kiến cử tri
58	Chế độ chính sách hỗ trợ dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều năm nay nhưng nhiều đối tượng chưa được hưởng, đề nghị giải quyết dứt điểm	đại biểu HĐND thành phố	Ban CHQS thành phố	Việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg được triển khai từ năm 2015 và đến tháng 7/2019 đã tổng kết xong cấp huyện. Do vậy, các trường hợp hiện nay chưa được xét duyệt chỉ trong diện tồn sót. Từ tháng 8/2019 đến nay, Ban chỉ đạo 24 thành phố và Hội đồng chính sách các phường, xã vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cho các trường hợp diện tồn sót kê khai theo đúng quy trình 14 bước trong thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg. Những trường hợp qua thẩm định, đủ điều kiện sẽ được đề nghị cấp trên ra quyết định hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

59	Công tác Phòng cháy chữa cháy hiện còn quá nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, không chỉ gây lãng phí và còn tạo thêm trì trệ trong lĩnh vực đầu tư và phát triển của xã hội. Hiện rất nhiều Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã có ý kiến về vấn đề trên. Đề nghị UBND thành phố cần vào cuộc, có ý kiến mạnh mẽ bằng văn bản và nhiều hình thức, phù hợp tới các cấp, các ngành liên quan sớm tháo gỡ vấn đề trên	đại biểu HĐND thành phố	Công an thành phố	Công an thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải Dương tổ chức đối thoại trực tiếp với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố có đơn kiến nghị, đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC. Tại buổi đối thoại, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an thành phố đã trao đổi, giải đáp cụ thể các vấn đề liên quan công tác PCCC và hướng dẫn cơ sở khắc phục những vi phạm, thiếu sót liên quan đến các quy định về PCCC.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
60	Các lực lượng chức năng đã ra quân trấn áp tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn thành phố nhưng vẫn còn tình trạng một số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, đua xe chạy dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đề nghị giải quyết để đảm bảo an toàn cho nhân dân	phường Nguyễn Trãi	Công an thành phố	....từ 15/4/2023 đến hết tháng 6, đã xử lý 407 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm TTATGT, tạm giữ 332 phương tiện...Trong thời gian tới, Tổ Công tác 151 - Công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng chống tội phạm, tập trung vào số thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, đua xe...	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
61	Phường Thạch Khê có một số hộ kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19 đại diện cơ quan thuế (ông Huy) thông báo đóng thuế 6 tháng đầu năm 2020 còn 6 tháng cuối năm 2020 được miễn do dịch bệnh và làm đường. Nhưng từ 30/01/2021 đến 19/2/2021 cơ quan thuế không thông báo nợ mà tính lãi là 0,03%/ngày và bắt buộc phải nộp. Hộ kinh doanh bà Hồ Thị Quê mã số thuế 081076057 đã nộp phạt qua ngân hàng BIDV số tiền 9.462.390đ vào cuối năm 2022. Hiện các hộ không nắm được số tiền nợ, không nhận được thông báo nợ thuế. Đề nghị các cơ quan làm rõ trả lời cho các hộ kinh doanh có vướng mắc	phường Thạch Khê	Chi cục thuế thành phố	....Trường hợp Hộ kinh doanh Hồ Thị Quê khôi phục mã số thuế và thực hiện kinh doanh trở lại thì liên hệ với Chi cục Thuế thành phố Hải Dương thực hiện các thủ tục khôi phục và kê khai nộp thuế theo đúng quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
<b>Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, xã</b>					
1	Đề nghị công ty Điện lực sớm di dời cột điện ở khu vực mở rộng đường tại khu dân cư, tránh tình trạng cột điện nằm giữa đường gây mất mỹ quan cũng như nguy cơ rất cao gây ra tai nạn giao thông cho người dân	xã An Thượng	Điện lực thành phố	UBND thành phố giao UBND xã An Thượng chủ động phối hợp với Điện lực thành phố để tổ chức thực hiện việc di chuyển theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.	Ngày 01/11/2023 HĐND xã đã quyết định chủ trương đầu tư dự án di chuyển hệ thống điện các thôn...

2	Đề nghị các cấp có văn bản chỉ đạo để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp hành lang giao thông giữa ngành điện và người dân tại khu vực giáp đê xã An Thượng	xã An Thượng	Điện lực thành phố	UBND thành phố giao UBND xã An Thượng chủ động phối hợp với Điện lực thành phố để tổ chức thực hiện việc di chuyển theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.	Ngày 01/11/2023 HĐND xã đã quyết định chủ trương đầu tư dự án di chuyển hệ thống điện các thôn...
3	Hiện nay ở các khu Vạn Lộc, Thiên Phú, đã có biển tên đường lớn nhưng biển tên ngõ chưa có, một số nhà mới xây dựng cũng chưa có biển số nhà. Đề nghị thành phố quan tâm	phường Tứ Minh	UBND phường Tứ Minh	...Yêu cầu UBND phường Tứ Minh khảo sát, lập báo cáo chủ trương đầu tư trình HĐND phường thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.	Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã thực hiện
4	Đề nghị thành phố quan tâm xây dựng, mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tân Bình	phường Tân Bình	Phòng TCKH	Theo đó, thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nhà lớp học 02 tầng trường Mầm non Tân Bình tại khu trung tâm và một số phòng học điểm trường Tân Kim làm cơ sở để thực hiện triển khai công trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.	HĐND phường đã ban hành nghị quyết quyết định chủ trương xây dựng trường mầm non Tân Bình

**PHỤ LỤC 02**

“Kèm theo báo cáo số /BC-HĐND ngày /12/2023”

Nhóm ý kiến đang trong quá trình xem xét, giải quyết và được tiến hành triển khai thực hiện theo trình tự quy định của pháp luật là 53 ý kiến, trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các cơ quan cấp trên: 10 ý kiến; thẩm quyền thành phố: 43 ý kiến

TT	Nội dung ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố	Cử tri	Đơn vị được giao	Tóm tắt nội dung trả lời của UBND thành phố tại Báo cáo số 526 ngày 12/7/2023	Kết quả giải quyết đến nay
<b>Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các cơ quan đơn vị không thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố</b>					
1	Đề nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến với Công ty CP Đầu tư BĐS Thành Đông làm đường gom giữa khu dân cư ở bờ đê thôn Nghiênn Phần và dự án khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương, phân khu 2	xã Gia Xuyên	Phòng QLĐT	...Tuy nhiên, để thực hiện điều chỉnh vỉa hè thành đường bê tông rộng 3,0m như theo ý kiến người dân, cần phải tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh, trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh chấp thuận phương án; do đó, thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Thành Đông hiện chưa triển khai thi công hạng mục trên.	Đã tiếp thu ý kiến cử tri, nhưng chưa triển khai thực hiện được vì phải báo cáo cấp có thẩm quyền.
2	Công ty TNHH Hà Hưng trên địa bàn phường Cẩm Thượng sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị các cấp thu hồi để mở rộng diện tích chợ	phường Cẩm Thượng	Phòng TNMT	....Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành cụ thể đối với nội dung trên. Trong thời gian tới UBND thành phố tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
3	Trên địa bàn xã Liên Hồng còn khoảng 120 hộ dân được UBND tỉnh Hải Hưng cấp Giấy CNQSD đất năm 1993 nhưng lãnh đạo không ký trực tiếp. Theo quy định hiện nay, phải ký trực tiếp và đóng dấu, đề nghị thành phố quan tâm tháo gỡ cho 120 hộ trên	xã Liên Hồng	Phòng TNMT	...Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục bám sát Sở, ngành để có hướng dân xử lý dứt điểm đảm bảo quyền lợi ích của chủ sử dụng đất.	UBND thành phố đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh nhưng chưa có hướng dẫn
4	Diện tích đất của Công ty Delta nhiều năm qua không sử dụng gây lãng phí nguồn đất trong khi đó nhân dân không có đất để canh tác. Đề nghị thành phố kiểm tra và thu hồi phần đất trên để sử dụng vào mục đích khác	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	.... Theo phản ánh của cử tri về việc Công ty Delta nhiều năm qua không sử dụng gây lãng phí nguồn đất trong khi đó nhân dân không có đất để canh tác. Việc này, UBND thành phố tiếp thu và có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ triển khai của Dự án.	Đã tiếp thu ý kiến cử tri, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh
5	Đề nghị thành phố quan tâm dự án mở rộng tuyến đường Phố Vãn qua phường Việt Hòa nối với huyện Cẩm Giàng vì đây là tuyến phố chính chưa được đầu tư nâng cấp	phường Việt Hòa	Phòng TCKH	....Tuy nhiên do dự án có tổng mức đầu tư lớn (gần 400 tỷ đồng), vì vậy căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố, UBND thành phố đang thực hiện đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh (Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thành phố) để hỗ trợ vốn đối với công trình trên.	Dự án thuộc nhóm B, thành phố đang báo cáo xin ý kiến của tỉnh

6	Khu dân cư số 7 phường Cẩm Thượng đã được thành lập và đi vào hoạt động, tuy nhiên, tại một số tuyến đường vẫn chưa có tên phố, biển số nhà. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, lắp đặt để thuận tiện trong giao dịch cho nhân dân	phường Cẩm Thượng	Phòng VHHT	...Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đặt tên. Sau khi có Quyết định đặt tên đường phố của UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chức năng của thành phố, đơn vị liên quan thực hiện gắn biển tên đường, phố; UBND phường tổ chức gắn biển ngõ và biển số nhà theo quy định.	Đã tiếp thu trả lời và đề nghị cấp trên, hiện nay UBND tỉnh chưa có quyết định
7	Đề nghị cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cho Trạm y tế phường thực hiện việc khám chữa bệnh cho nhân dân ngay từ cơ sở, qua đó giảm tải áp lực cho tuyến trên	phường Cẩm Thượng	Phòng TCKH	...Nội dung mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cho Trạm y tế phường thực hiện việc khám chữa bệnh không thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện, cấp xã mà thuộc nhiệm vụ của ngành y tế do Sở Y tế và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đảm bảo, nhiệm vụ này đã được tỉnh bố trí cho sự nghiệp y tế trong dự toán ngân sách nhà nước giao hàng năm.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
8	Đề nghị các cấp xem xét chi kinh phí phụ cấp cho các thành viên Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy của các khu dân cư theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương	phường Ngọc Châu	Phòng Nội vụ	...UBND thành phố xin tiếp thu và tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định.	Đã tiếp thu để tổng hợp báo cáo cấp trên
9	Chợ Phú Yên được đầu tư từ hai năm nay đã hoàn thiện và nhưng chưa đi vào hoạt động chính thức, đề nghị xem xét giải quyết	phường Trần Hưng Đạo, Trần Phú	Phòng Kinh tế	...Trong thời gian vừa qua, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Phú Yên, và đã có kết luận Thanh tra số 748//KL-TTr ngày 27/6/2023; trong đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị UBND tỉnh các giải pháp cụ thể. Hiện UBND tỉnh đang xem xét việc này.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
10	Đề nghị cho biết tiến độ việc di chuyển nhà máy gạch Viglacera ra khỏi khu dân cư do ô nhiễm môi trường	phường Thanh Bình	Phòng QLĐT	Theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, khu vực trên được quy hoạch là đất dịch vụ và đất ở mới, hoạt động sản xuất tại vị trí này không còn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, cần sớm di dời ra vị trí mới phù hợp.	Đã báo cáo tỉnh và đưa vào quy hoạch điều chỉnh phân khu phường Thanh Bình

**Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố**

1	<p>Đề nghị cấp có thẩm quyền xóa bỏ quy hoạch treo mở rộng đường ngang từ phố Mạc Đĩnh Chi qua phố Đặng Quốc Chinh sang phố Nguyễn Gia Thiều dài khoảng 100m. Quy hoạch treo này đã 11 năm so với Luật Đất đai năm 2014 là không đúng pháp luật</p>	<p>phường Lê Thanh Nghị</p>	<p>Phòng QLĐT</p>	<p>...UBND thành phố sẽ giao các phòng ban, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND phường Lê Thanh Nghị thực hiện rà soát quy hoạch, đánh giá sự cần thiết quy hoạch tuyến đường trên và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư,... để đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định.</p>	<p>Hiện nay đang thực hiện, nghiên cứu xem xét.</p>
2	<p>Khu vực gầm cầu Đồng Niên giao thông vào giờ cao điểm bị ách tắc nhiều năm nay chưa giải quyết được, đề nghị cấp có thẩm quyền cho thông xe đường Tân Dân để tránh ách tắc cầu Đồng Niên, thuận tiện cho người dân đi lại</p>	<p>phường Việt Hòa</p>	<p>Phòng QLĐT</p>	<p>...Mặt khác, Đường Tân Dân đoạn từ đường Hoàng Ngân đến đường Phố Văn do UBND thành phố làm Chủ đầu tư hiện đang vướng giải phóng mặt bằng một số hộ dân phía đường Phố Văn chưa đồng ý phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; bên cạnh đó, tại khu vực nút giao với đường ngang đường sắt vẫn đang trong quá trình nghiệm thu an toàn để đưa vào sử dụng nên đường Tân Dân chưa thể thông xe trong thời gian này.</p>	<p>Sớm GPMB xong dứt điểm với hộ ông Thi để mở nút giao giữa phố Văn và đường Tân Dân và làm việc ty đường sắt để thông xe gác chẵn</p>
3	<p>Đề nghị thành phố đôn đốc Công ty Nam Cường cần có kế hoạch khơi thông hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố và dự án 10,6 ha, kiểm tra hệ thống bơm cưỡng bức tại khu Kim Chi để chủ động trong việc tiêu úng trước mùa mưa bão và tiện cho nhân dân trong việc sinh hoạt</p>	<p>phường Thanh Bình</p>	<p>Phòng QLĐT</p>	<p>UBND thành phố đã có Công văn số 1311/UBND-QLĐT ngày 02/6/2023 về việc triển khai các hạng mục phòng chống ngập úng trên địa bàn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường đề xuất; trong đó có nội dung liên quan đến việc thoát nước khu 10,6ha với phương án: Cải tạo, nạo vét, mở rộng hệ thống rãnh thoát nước hiện trạng trong khu 5, 6 phường Thanh Bình thành rãnh B500, cao độ theo cao độ hiện trạng; Kết nối hệ thống rãnh thoát nước với hệ thống thoát nước nằm trong Khu 10,6ha để thoát nước ra đường Trường Chinh bằng hệ thống cống D600 xây mới có chiều dài L=40m. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2023.</p>	<p>Chưa thực hiện do Nam Cường chưa bố trí được nguồn vốn. UBND thành phố tiếp tục đôn đốc Công ty Nam Cường thực hiện</p>
4	<p>Nút giao thông giữa đường Trần Nguyên Đán với đường Nguyễn Lương Bằng quy hoạch nhiều năm chưa thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đề nghị cho biết tiến độ</p>	<p>phường Thanh Bình</p>	<p>Phòng QLĐT</p>	<p>Hiện tổ công tác đang rà soát các số liệu, khó khăn vướng mắc, diện tích chưa GPMB để thực hiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phương án giải quyết, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Tổ công tác tại Quyết định số 1627 đã đi rà soát thực địa. Đến nay, chưa có chỉ đạo mới về QH nút giao này</p>

5	Đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị cắt tỉa cây xanh khu Vạn Lộc khi mùa mưa bão sắp tới, cây nhiều và che hết bóng đèn đường	phường Tứ Minh	Phòng QLĐT	UBND thành phố đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội - chi nhánh Hải Dương về việc khắc phục một số bất cập về hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị phía Tây, thành phố Hải Dương; trong đó đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội thực hiện cắt tỉa cây xanh tại khu Vạn Lộc che khuất đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn khi vào mùa mưa.	Đã đơn đốc và dự kiến hoàn thiện xong trước quý I/2024.
6	Đèn chiếu sáng trong khu Nam Cường nhiều nơi bị hỏng, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, nhân dân đã đề nghị Công ty Nam Cường sửa chữa hoặc thay bóng đèn và nhân dân chi trả tiền thuê xe nâng nhưng bên Công ty Nam Cường cũng không thực hiện. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo	phường Tứ Minh	Phòng QLĐT	UBND thành phố đã làm việc với chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội về việc khắc phục một số bất cập về hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị phía Tây, thành phố Hải Dương; theo đó đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương sửa chữa điện chiếu sáng bị chập, cháy tại khu Vạn Lộc để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân sinh sống trên khu vực. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2023.	Đã đơn đốc và dự kiến hoàn thiện xong trước quý I/2024.
7	Khu Thiên Phú, Vạn Lộc toàn bộ cống thoát nước đi không có nắp đậy, hiện dùng nắp đậy do dân tự làm nên không đảm bảo dẫn đến mùa mưa bão hay bị ngập úng. Đề nghị cấp chính quyền quan tâm giải quyết	phường Tứ Minh	Phòng QLĐT	....Ngày 26/6/2023, UBND thành phố đã có Công văn số 1529/UBND-QLĐT về việc khắc phục một số bất cập về hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị phía Tây, thành phố Hải Dương; theo đó thành phố đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương nạo vét, khơi thông hố ga, cống thoát nước và bổ sung các nắp hố ga bị mất, gãy hỏng khu Thiên Phú, khu Vạn Lộc để đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ngập úng khi vào mùa mưa cho người dân sinh sống trên khu vực. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2023.	Đã đơn đốc và dự kiến hoàn thiện xong trước quý I/2024.
8	Đề nghị thành phố có ý kiến với khu công nghiệp Đại An trải nhựa asphalt lớp hai tuyến phố Thượng Đạt từ Quốc lộ 5 đến hộ nhà ông Từ khoảng 500m để nhân dân đi lại được thuận tiện	phường Tứ Minh	Phòng QLĐT	UBND thành phố đã làm việc với Ban quản lý khu công nghiệp Đại An về việc giải quyết ý kiến của cử tri đề nghị trải nhựa asphalt lớp hai tuyến phố Thượng Đạt từ Quốc lộ 5 đến hộ nhà ông Từ. Tuy nhiên, do vướng mắc về nguồn vốn nên thời điểm hiện tại chưa thể thực hiện đầu tư được.	Chưa thực hiện vì hiện nay dự án ODA đang triển khai thi công. Sau khi thực hiện xong ODA, UBND thành phố kiến nghị Công ty Đại An thực hiện thảm lớp 2.



9	Đề nghị thành phố cấp Giấy phép xây dựng cho các hộ khu đô thị Nam đường Sắt phường Nhị Châu và đôn đốc nhà đầu tư thi công 300m đoạn đường Cự Khê kéo dài, tránh ảnh hưởng hệ thống thoát nước và giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực	phường Quang Trung	Phòng QLĐT	... tuy nhiên còn 02 hộ chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công chưa thể thi công tiếp được. Khi thực hiện GPMB xong, UBND thành phố sẽ yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Newland triển khai ngay tuyến đường Cự Khê kéo dài.	Hiện nay chưa thực hiện xong công tác GPMB
10	Hiện nay công viên Hồ Bạch Đằng các hạng mục đường đi, ghế đá, cây xanh, block vỉa hè, điện chiếu sáng xuống cấp, mất vệ sinh, đề nghị thành phố kiểm tra và có kế hoạch đầu tư cải tạo, sửa chữa, thay thế	phường Quang Trung	Phòng QLĐT	Thực hiện Kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, 220 năm khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố, UBND thành phố đã đưa hạng mục sửa chữa đường dạo, điện chiếu sáng phía Bắc công viên Bạch Đằng vào kế hoạch thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2023.	UBND thành phố đang triển khai; dự kiến xong trước 30/12/2023.
11	Khu tập thể máy Bơm đã nhiều năm có kế hoạch di dân nhưng đến nay chưa được di dời, nay đã xuống cấp không an toàn cho người dân, hệ thống thoát nước không đảm bảo, thường xuyên ngập úng, rất ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Đề nghị thành phố bố trí cho nhân dân chỗ ở tạm thời	phường Nguyễn Trãi	Phòng QLĐT	...Sau khi Khu chung cư Tạ Quang Bửu xây dựng xong (dự kiến tháng 9/2025), UBND thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để có phương án di chuyển các hộ dân này vào sinh sống tại Khu chung cư Tạ Quang Bửu.	Đang triển khai thực hiện; khi chung cư Tạ Quang Bửu xây xong sẽ thực hiện di chuyển
12	Đề nghị Thành phố sớm chỉ đạo và bàn giao khu đô thị Newland cho địa phương để sử dụng quỹ đất 300m <sup>2</sup> đất công cộng, để quy hoạch thành đất nhà văn hóa, đồng thời đề nghị thành phố quan tâm tạo nguồn kinh phí xây dựng NVH cho nhân dân khu 8, Nhu cầu hội họp, sinh hoạt của chi bộ Đảng và các hoạt động của khu dân cư là rất cần thiết, để khắc phục tình trạng họp nhờ nhà dân, họp dân tại vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng	đại biểu HĐND thành phố	Phòng QLĐT	...Do vậy, đối với đề nghị đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu 8, UBND phường Việt Hòa chủ động cân đối kinh phí ưu tiên thực hiện trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.	Ngày 27/6/2023 UBND phường Việt Hòa đã có tờ trình số 28/TTr-UBND về việc đề nghị bàn giao quỹ đất công cộng tại khu đô thị Bắc Nguyễn Lương Bằng để làm NVH
13	Dự án Golden Land tại khu Thanh Liễu được phê duyệt từ năm 2017 nhưng đến nay chưa triển khai. Đề nghị tỉnh, thành phố thanh tra dự án treo này, nếu không đủ khả năng thực hiện đề nghị chuyển cho đơn vị khác thực hiện	phường Tân Hưng	Phòng QLĐT	...Giai đoạn 2 do Nghị Quyết 33/2008/NQ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 20/3/2019, do đó, Liên danh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương đang trình UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, lựa chọn Nhà đầu tư theo các quy định hiện hành. Sau khi được lựa chọn mới là cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án. Thời điểm hiện Dự án tại khu vực nêu trên vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

14	Đề nghị thành phố có ý kiến với tỉnh chỉ đạo Công ty CP ĐTBĐS Thành Đông sớm tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp 03 nghĩa trang nhân dân thuộc 3 thôn Tân Thương, Phú Triều và thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng theo đúng thời gian và đã được các cấp phê duyệt, do công ty CPĐTBĐS Thành Đông đầu tư đến nay đã 5,6 năm mà mới làm được 10 đến 15 % công việc	xã Liên Hồng	Phòng QLĐT	...do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và cần lập Quy hoạch chi tiết xây dựng. Do vậy hiện nay 3 nghĩa trang trên vẫn chưa thể đẩy nhanh tiến độ để triển khai xây dựng. UBND thành phố đã làm việc với Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Thành Đông và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện.	Đã tiếp thu trả và trả lời rõ ý kiến cử tri
15	Hệ thống điện cao áp đường 38B, đoạn từ Yên Phần giáp huyện Gia Lộc có nhiều cây che rất tối ảnh hưởng đến đến giao thông. Đề nghị thành phố chỉ đạo hỗ trợ bóng điện đoạn từ Yên phần giáp Gia Lộc, cũng như hỗ trợ tiền điện, bóng điện cho các ngõ, xóm, hẻm trong xã Gia Xuyên	xã Gia Xuyên	Phòng QLĐT	Quốc lộ 37 đoạn thôn Nghiên Phần giáp huyện Gia Lộc...Tuy nhiên, hiện nay UBND thành phố cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn do đang triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, công trình tạo nguồn và các công trình cấp thiết khác nên thời điểm hiện tại chưa thể đầu tư. ...đối với việc hỗ trợ theo hình thức chiếu sáng ngõ xóm, UBND thành phố giao UBND xã Gia Xuyên trên cơ sở cân đối nguồn vốn, triển khai đầu tư thực hiện, sau khi hoàn thành báo cáo UBND thành phố tiếp nhận để quản lý và chi trả tiền điện hàng tháng.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri. Hiện UBND xã chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện
16	Đề nghị xem xét đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Hoa Hồng (đoạn từ CCN Thạch Khôi - Gia Xuyên đến ngã tư thôn Đồng Bào) và đường 38B đoạn qua thôn Nghiên Phần, đoạn đường này có chợ đầu mối nông sản, giao thông đi lại nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông	xã Gia Xuyên	Phòng QLĐT	...Tuy nhiên, hiện nay UBND thành phố cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn do đang triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, công trình tạo nguồn và các công trình cấp thiết khác nên thời điểm hiện tại chưa thể đầu tư. Đối với đoạn từ CCN Gia Xuyên - Thạch Khôi đến ngã tư thôn Đồng Bào, UBND thành phố giao UBND phường Thạch Khôi trên cơ sở cân đối nguồn vốn, tổ chức thực hiện.	Hiện tại phường Thạch Khôi chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện
17	Tại khu dân cư phía Bắc đường 52m, tình trạng nước ngập, môi trường ô nhiễm, nhân dân không được xây dựng nhà, chưa có Giấy CNQSD đất do nằm trong quy hoạch nhưng quy hoạch đã 20 năm chưa triển khai. Đề nghị thành phố cho biết thời gian, phương án xử lý	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	....Từ những lý do kể trên, để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu dân cư, UBND thành phố giao UBND phường Tân Bình trên cơ sở cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, khảo sát lập phương án cải tạo hệ thống thoát nước các ngõ trên để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân. ...Hiện tổ công tác đang rà soát các số liệu, khó khăn vướng mắc, diện tích chưa GPMB để thực hiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo phương án giải quyết, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.	UBND phường đã thực hiện cải tạo tại hệ thống thoát nước. Đề nghị Tỉnh, Chính phủ chỉ đạo sớm xử lý dứt điểm phần dự án chưa thực hiện của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường

18	Khu vực giữa khu An Phú và khu dân cư 11 đường rất trũng, thường xuyên bị ngập lụt khi mưa nhưng chưa có biện pháp xử lý, đề nghị thành phố đưa ra phương án giải quyết. Mương thoát nước bị ách tắc dòng chảy nên rác thải gây ô nhiễm	phường Tân Bình	Phòng QLĐT	...Ngoài ra, để đảm bảo dòng chảy tiêu thoát nước, UBND thành phố cũng đã có Công văn số 1311/UBND-QLĐT ngày 02/6/2023 về việc triển khai các hạng mục phòng chống ngập úng trên địa bàn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường đề xuất; trong đó có nội dung đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lập phương án, cải tạo kênh dẫn từ trạm bơm khu 11 phường Tân bình về trạm bơm dã chiến tiêu úng khu An Phú.	Đã lắp đặt máy bơm và tiếp tục yêu cầu Nam Cường thực hiện Công ty Nam Cường chưa thực hiện theo đề nghị của UBND thành phố
19	Gia đình Bà Phạm Thị Huế có mảnh đất thuộc phường Lê Thanh Nghị đang rơi vào diện quy hoạch của thành phố, năm 2003 nhà nước thu hồi một phần diện tích đất phía trước nhà để làm đường vành đai phía Nam thành phố nay là đường Thanh niên. Đến năm 2004 Ban GPMB thành phố thông báo thu hồi nốt diện tích đất còn lại để làm khu du lịch sinh thái Hà Hải. Năm 2006, Ban GPMB thành phố gửi bảng giá tính toán đền bù diện tích đất cho gia đình, tuy nhiên chủ yếu là tính đất vườn nhưng theo quy định đất của gia đình là đất ở, do vậy từ năm 2006 đến nay gia đình bà đã nhiều lần gửi kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc theo luật định	phường Lê Thanh Nghị	Ban GPMB	...Trong thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thực hiện các thủ tục về xác định giá đất, trình UBND thành phố phê duyệt giá bồi thường đất ở và đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư; sau đó, giao Ban GPMB thành phố tổ chức họp với các hộ dân và lập, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia đình bà Huế theo quy định.	Ban GPMB đã hoàn thiện hồ sơ gửi phòng TNMT đang thẩm định trình UBND ban hành quyết định bồi thường, tái định cư
20	Về công tác GPMB trên địa bàn phường Việt Hòa năm 2018 thành phố đã triển khai nhiều dự án cùng một thời điểm, trong đó 02 dự án đã GPMB xong là dự án Nam Việt Hòa và Đông Tân Dân, nhưng đến nay các dự án gồm: KĐT Nam Cầu Hàn, KĐT Đồng Niên, KĐT Việt Hòa - Thanh Bình nhiều tháng nay không thấy tiếp tục triển khai, lý do tại sao, cử tri cần biết để đảm bảo tính công bằng trong công tác GPMB giữa các dự án thu hồi đất có cùng thời điểm triển khai	phường Việt Hòa	Ban GPMB	* Về Dự án Khu dân cư đô thị Đồng Niên:...Trường hợp các hộ không chấp hành sẽ hoàn thiện thủ tục để cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. * Về Dự án Xây dựng khu dân cư đô thị Nam Cầu Hàn:...trường hợp các hộ không chấp hành, UBND thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai. * Về Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình:...Trường hợp các hộ không chấp hành sẽ hoàn thiện thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri

21	Nghĩa trang khu 5, khu 6 phường Thanh Bình, một số hộ dân đã di dời mộ về nghĩa trang Tân Bình nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường. Đề nghị UBND thành phố cho biết nguyên nhân?	phường Thanh Bình	Ban GPMB	...Trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban GPMB thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Bình tiếp tục tuyên truyền vận động và mời các hộ dân nhận tiền theo phương án đã được phê duyệt. Đề nghị khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận.	Ban GPMB đã có phương án tính toán; một số hộ vẫn ý kiến về phương án tính toán thấp; nên hộ chưa nhất trí nhận tiền.
22	Về giải phóng mặt bằng diện tích ao, ruộng 03 thuộc dự án Tây Tứ Minh được Ban GPMB thành phố kiểm đếm năm 2021, người dân rất chấp hành nhưng đến nay chưa thanh toán chi trả. Vậy khi trả tiền tính theo giá bồi thường của năm 2021 hay năm 2023	phường Tứ Minh	Ban GPMB	...Trên cơ sở nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ được quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, đối với phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân sẽ được áp dụng tại thời điểm thu hồi đất ( <i>thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thẩm định, phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền</i> ). Đối với các hộ gia đình còn lại, UBND thành phố đã giao UBND phường Tứ Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở biên bản kiểm kê, kiểm đếm được thiết lập và sẽ được áp dụng các chế độ, chính sách, đơn giá mới nhất tại thời điểm phê duyệt phương án BTHT theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
23	Đề nghị thành phố đôn đốc đơn vị thi công công trình Cải tạo hồ Tân Phong đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình để đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu dân cư xung quanh vì mùa mưa bão sắp đến	phường Ngọc Châu	Ban QLDA Đầu tư XDCB	...Ngày 14/6/2023, UBND phường Ngọc Châu có Báo cáo số 52/BC-UBND về việc tổ chức họp để tuyên truyền, vận động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; tuy nhiên công tác vận động chưa đạt kết quả. Hiện tại hộ ông Thành đang tiếp tục có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét nguồn gốc đất. UBND tỉnh đang giao các sở ngành và UBND thành phố rà soát, ngay sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, UBND thành phố sẽ triển khai công tác vận động GPMB, bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình đảm bảo tiêu thoát nước của khu vực.	Hiện nay đã có hộ Ông Minh, Bà Lượng, Ông Thụy, Ông Trung đồng ý, còn 3 hộ ông Hùng, bà Là, ông Thành chưa đồng ý phương án

24	Đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và làm đường phố Tân Dân, phường Việt Hòa, hiện nay chưa giải phóng xong 01 hộ ông Trần Văn Thì, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân	phường Việt Hòa	Ban GPMB	...Đối với nội dung kiến nghị mới của gia đình ông Thì, UBND thành phố đã giao cho Hội đồng GPMB Dự án, Ban GPMB thành phố tiếp tục giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đang trong thời gian thực hiện. Sau khi có kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật, nếu hộ ông Thì vẫn không chấp hành sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan xem xét, rà soát hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.	UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để cưỡng chế theo quy định
25	Đơn vị thi công hệ thống thu gom nước thải trên phố Hoàng Ngân qua phường Việt Hòa đoạn từ Công ty Hồng Dương tới Công ty may Tuần Kỳ có 03 điểm thi công, công tác hoàn trả mặt bằng sau thi công chưa đảm bảo, để tạo thành những hố sâu (điểm tại ngã ba Công ty Tuần Kỳ) nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị đơn vị thi công hoàn trả dứt điểm, theo đúng hiện trạng ban đầu	phường Việt Hòa	Ban QLDA PTHH các ĐT ĐL	...Để khắc phục, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thi công hoàn trả tạm bằng cấp phối đá dăm gia cố xi măng để bảo đảm êm thuận cho phương tiện tham gia giao thông (đã thực hiện). Trong thời gian tới sau khi thi công đặt xong đoạn cống còn lại sẽ tổ chức hoàn trả thảm BTN để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.	Đã thi công hoàn trả tạm bằng cấp phối đá dăm nhưng vẫn khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông
26	Đề nghị thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xem xét hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc và tạo điều kiện cho nhân dân trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ mặt đường Tây Hào	phường Ngọc Châu	Phòng TNMT	Ngày 17/5/2021 Công ty HUDIC đã có Văn bản số 21/CVBC-HUDIC về việc báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thống nhất phương án về giá đất thu tiền đối với diện tích dôi dư để làm cơ sở cấp giấy. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản phúc đáp. UBND thành phố tiếp tục báo cáo UBND tỉnh có phương án giải quyết việc cấp GCN cho các hộ. Khi tỉnh có văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và thống nhất phương án về giá đất thu tiền đối với diện tích dôi dư, sẽ thực hiện việc cấp giấy cho các hộ.	UBND tỉnh Công văn 2560/UBND-VP phúc đáp. Căn cứ các quy định Pháp luật về đất đai hiện hành, UBND thành phố giao UBND phường Ngọc Châu hướng dẫn các hộ dân kê khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất eo quy định hiện hành.
27	Hiện nay có vướng mắc trong xử lý việc hợp đồng thầu khoán ký với thời hạn vượt quá nhiệm kỳ HĐND ở địa phương (xã Quyết Thắng). Đề nghị thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo sự chấp hành pháp luật cũng như lợi ích của các bên	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	UBND thành phố sẽ báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trên trước ngày 30/10/2023.	Đã báo cáo xin ý kiến của các sở ngành

28	Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tạo điều kiện cho các hộ gia đình đã được UBND tỉnh cấp đất tại Làng chài Kim Lai được nộp tiền sử dụng đất theo quy định	phường Ngọc Châu	Phòng TNMT	....Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND thành phố Hải Dương giao cho phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ các quy định về đất đai hiện hành để thực hiện xác định giá đất cụ thể làm cơ sở yêu cầu các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất đã quá hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/8/2023.	UBND thành phố có CV số 2929/UBND-TNMT ngày 15/11/2023 để triển khai thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính.
29	Các hộ dân đoạn từ số nhà 102 đến 150 đường Ngô Quyền đề nghị thành phố xử lý đất dôi dư phía sau nhà	phường Tân Bình	Phòng TNMT	UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND phường Tân Bình tổng hợp ý kiến, đề nghị việc xử lý đất tăng thêm để đăng ký với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trích lục và đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất sớm nhất để thuận tiện cho người dân. Trên cơ sở kết quả đo đạc, UBND phường báo cáo, đề nghị UBND thành phố cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ.	UBND đã triển khai việc xử lý đất tăng thêm cho các hộ dân. Tuy nhiên một số hộ đường Ngô Quyền nằm vào quy hoạch Ký túc xá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
30	Đề nghị thành phố cho biết thời gian cụ thể cấp Giấy CNQSD đất cho 16 hộ dân mua đất tại khu 3 phường Thanh Bình thuộc dự án của Công ty Newland	phường Thanh Bình	Phòng TNMT	Đối với việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ dân nhận chuyển nhượng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland ở khu 3 (5) phường Thanh Bình. Hiện Công ty đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt để UBND tỉnh nghiệm thu, bàn giao. Căn cứ khoản 1, Điều 194 của Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 41 tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai thì chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã yêu cầu Công ty sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nghiệm thu, bàn giao thực hiện cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân trong quý IV, năm 2023.	...mặt khác do vướng mắc về thời điểm nộp tiền sử dụng đất và thời điểm giao đất dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận cho Công ty (giấy chứng nhận tổng) chưa được thực hiện. Do thẩm quyền quyết định thuộc tỉnh, cho nên thành phố tiếp tục phối hợp với Công ty và Sở, ngành của tỉnh để giải quyết vướng mắc trên.

31	Hiện tại khu dân cư số 8 phường Việt Hòa do vướng mắc dự án treo 20 năm chưa giải quyết nên 24 hộ dân trong khu tập thể ô tô không được cấp Giấy CNQSD đất, đề nghị thành phố giải quyết	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	...UBND thành phố giao UBND phường Việt Hòa phối hợp với phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, tổng hợp giấy tờ sử dụng đất của các hộ trong tháng 8/2023...	UBND phường đã phối hợp kiểm tra, rà soát, tổng hợp hồ để báo cáo cấp có thẩm quyền.
32	Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Công ty Bất động sản Thành Đông sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã mua đất ở dự án của công ty Thành Đông và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để nhân dân xây dựng nhà ở	xã Gia Xuyên	Phòng TNMT	...Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành đơn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn thiện công tác nghiệm thu. Dự kiến công tác nghiệm thu hoàn thành trong quý 3, quý 4 năm 2023, chủ đầu tư Công ty Thành Đô sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho khách hàng.	Phòng QLĐT đã hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh nghiệm thu khu C, D, các khu còn lại tiếp tục thực hiện trong thời gian tới
33	Nhân dân tại ngõ 120 Chi Lăng của Xí nghiệp May I cũ, trước đây Xí nghiệp cho phép 14 hộ san lấp ao làm nhà ở. Đề nghị thành phố quan tâm cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân	phường Nguyễn Trãi	Phòng TNMT	Khu vực đất của 14 hộ đang sử dụng thuộc đất ao của Xí nghiệp May I cũ, nay các hộ đề nghị cấp giấy CNQSD đất. UBND thành phố đã giao phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Nguyễn Trãi kiểm tra, rà soát, tổng hợp giấy tờ sử dụng đất của các hộ...	Đã rà soát, tập hợp báo cáo UBND tỉnh về phương án xử lý cụ thể
34	Đề nghị thành phố xây dựng quy trình xử lý đất dôi dư, chuyển mục đích đất xen kẹt trong các khu dân cư để tăng thu ngân sách phường, xã, tạo nguồn lực xây dựng hạ tầng ở địa phương	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	...Mặt khác việc xử lý đối với diện tích đất tăng thêm đã được UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 18/7/2022 và Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 14/10/2022. Qua đó các phường xã đã lập danh sách và thực hiện theo đúng Kế hoạch đã lập.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
35	Đề nghị thành phố có chủ trương giải quyết các vướng mắc trong các trường hợp hộ gia đình trước đây được cấp đất trái thẩm quyền, hầu hết đã mất biên lai nộp tiền, dẫn tới tình trạng các hộ hiện nay mới làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất phải nộp rất nhiều tiền, các hộ cấp trước theo luật đất đai 2003 thì không phải nộp tiền (Có thể đưa ra những quy định cụ thể để đặc cách xử lý, giải quyết các trường hợp tương tự như trên, bởi từ trước năm 1990 việc cấp đất trái thẩm quyền, do cấp thôn, xã diễn ra, đến nay còn nhiều vướng mắc cần có chủ trương, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ cho các hộ gia đình, đảm bảo công bằng chung)	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	Tuy nhiên, một số trường hợp hiện nay không còn giữ được phiếu nộp tiền tại thời điểm được giao đất. Vướng mắc của các hộ nêu trên, yêu cầu UBND phường Việt Hòa tổ chức xác minh, xác nhận và chịu trách nhiệm đối với số tiền mà UBND xã Việt Hòa (nay là phường Việt Hòa) đã thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm giao đất và làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ.	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri, UBND phường thực hiện theo quy định

36	Đề nghị thành phố có biện pháp tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại các dự án treo trên địa bàn các phường Thanh Bình, Tân Bình	đại biểu HĐND thành phố	Phòng TNMT	...Theo quy định trên, các hộ tại khu Bắc đường 52 đã quyết định giao cho tập đoàn Nam Cường không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ...Việc Công ty Nam Cường thực hiện dự án chậm tiến độ đã được UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức họp và có thông báo...(theo Thông báo số 08/TB-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh).	Đã tiếp thu và trả lời rõ ý kiến cử tri
37	Đề nghị thành phố kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất ao hồ tại phường Việt Hòa (diện tích ao cá Bắc Hồ) hiện nay xảy ra tình trạng xâm lấn và cấp đất vi phạm ao công rất nhiều	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	....Trên cơ sở phản ánh của cử tri về đề nghị kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm khu vực đất ao nêu trên, UBND thành phố giao UBND phường Việt Hòa chủ trì phối hợp với phòng chuyên môn thành phố kiểm tra xác định cụ thể, nếu các hộ có vi phạm lấn chiếm đất nêu trên, báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định.	UBND phường Việt Hòa đã kiểm tra và báo cáo UBND
38	Cử tri phường Việt Hòa đã nhiều lần có ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình khu vực Ao Đình (khu 1), nhưng đến nay qua nhiều năm kiến nghị không thấy thành phố trả lời. Đề nghị có văn bản trả lời cụ thể về những sai phạm trong việc cấp đất trên. Để cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tiếp giáp ao Đình thì công chức địa chính lúc đó là người trực tiếp tham mưu và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan? Vậy cử tri hỏi, công tác quản lý đất đai như vậy có đúng hay không?	phường Việt Hòa	Phòng TNMT	... Tuy nhiên, cử tri không cho biết cụ thể là trường hợp nào được cấp giấy CNQSD đất có sai phạm để kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Do vậy, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Việt Hòa làm việc với cử tri để xác định cụ thể việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực ao đình (khu 1), tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.	Phòng TNMT đã phối hợp kiểm tra để báo cáo UBND thành phố
39	Đề nghị thành phố cho biết dự án xây dựng trường THCS Thanh Bình có triển khai không và khi nào?	phường Thanh Bình	Phòng TCKH	Tuy nhiên còn vướng mắc cụ thể như sau: Khó khăn trong công tác GPMB vị trí xây dựng trường: Khó khăn về cân đối vốn do tổng mức đầu tư công trình là rất lớn... Vì vậy, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới là rất khó khăn. UBND thành phố sẽ thực hiện tham mưu HĐND thành phố quyết định thực hiện dự án tại thời điểm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.	Đã tiếp thu, trả lời rõ ý kiến cử tri



40	Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, quan tâm đến việc sửa chữa nâng cấp các cánh cống tại điểm cống do đã xuống cấp nhiều	xã Quyết Thắng	Phòng Kinh tế	<p>....Như vậy, nếu được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận và phân bổ kinh phí hỗ trợ, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện làm đường bê tông nội đồng cho xã Quyết Thắng 01 đường ra đồng cho vùng trồng hành theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Hoàng Xá 3.</p> <p>....Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ đề nghị Công ty KTCTTL tỉnh Hải Dương và Xí nghiệp KTCTTL huyện Thanh Hà khảo sát, kiểm tra và sửa chữa, khắc phục ngay.</p>	<p>- Hiện chưa có kinh phí để làm đường nội đồng.</p> <p>- Đã kiểm tra và sửa chữa cánh cống</p>
41	Đề nghị quan tâm đến hệ thống đường đi, mương máng tại khu vực 2ha diện tích đất nông nghiệp cạnh khu dân cư quy hoạch	xã Quyết Thắng	Phòng Kinh tế	<p>...UBND thành phố yêu cầu UBND xã Quyết Thắng giám sát và yêu cầu đơn vị chủ đầu tư khu quy hoạch dân cư mới thuộc thôn Đông Lĩnh, xã Quyết Thắng phải đảm bảo trả lại đường giao thông nội đồng và mương máng tưới tiêu cho 02 ha tại khu đồng Đổng Ruối sau khi hoàn thành dự án để nhân dân tiếp tục gieo trồng.</p>	<p>Dự án còn vướng mắc về công tác GPMB 02 hộ, nên chưa triển khai</p>
42	Đề nghị thành phố đặt tên cho công viên đường Thanh niên tại Khu dân cư số 11 phường Hải Tân	phường Hải Tân	Phòng VH TT	<p>...Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đặt tên công viên tại khu dân cư số 11, phường Hải Tân và đề nghị Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đặt tên.</p>	<p>Đã tiếp thu trả lời ý kiến cử tri; đang chờ UBND tỉnh xem xét quyết định</p>
43	Đề nghị Điện lực cần có biện pháp di dời đối với đường điện cao thế ngay trên đất khu dân cư mới quy hoạch tại xã Quyết Thắng do dễ gây ra các tai nạn về điện trong quá trình xây dựng và sinh hoạt	xã Quyết Thắng	Điện lực thành phố	<p>...Tuy nhiên, hiện còn 02/371 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp tục có đơn thư, khiếu kiện gửi các cấp có thẩm quyền; do vậy chưa có mặt bằng sạch để triển khai thi công di chuyển đường dây trung, hạ thế. UBND thành phố đề nghị khu dân cư và cử tri tiếp tục tuyên truyền, vận động để 02 hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.</p>	<p>Lãnh đạo thành phố, xã và thôn đã đối thoại, nhiều lần vận động nhưng hộ ông Trần Văn Điền và hộ bà Nguyễn Thị May chưa đồng thuận.</p>